
๑ 
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 238–4/๒๕67 
วันพฤหัสบดี ที่  25  เมษายน  ๒๕67  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมชลาทัศน์  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รักษาราชการแทน  

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
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21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

23. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

24. อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31. นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม  - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  6. นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  8. นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  9. นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
11. นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
12. นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
13. นายอภิมุข  สุวรรณชาตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1. รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ระวังวงศ ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 4. นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์   ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2. อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ชูพูล ผู้ช่วยอธิการบดี 
  4. รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี 
  5. รองศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์  อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  9. อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 
  เทคโนโลยี 
19. รองศาสตราจารย์ชุตินุช  สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ ์ อาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลรัตน์  หาญศึก อาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
22. อาจารย์สุรศักดิ์  ชูทอง อาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
23. อาจารย์ชนะดล  สุภาพงษ์ อาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
24. อาจารย์วิชชุลฎา ถาวโรจน์ อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
25. อาจารย์เดชศักดิ์  วิจิตต์พันธ์ อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
26. อาจารย์น้ำฝน  ชูพูล อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
27. นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี 
28. นางจันตินา สุชาฎา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คณะเกษตรศาสตร์ 
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 238 – 4/๒๕๖7  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรง
ตำแหน่งรองอธิการบดี 

   เนื่องจากวาระที่ 4.2  ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี   ประธานจึงได้มอบหมายให้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 237-3/2567  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567  ได้มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม  2567 ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 7/2567 เรื่อง แต่งตั้ง
รองอธิการบดี ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี โดยอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๑๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน  ซึ่งมา
จากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี เมื่อวันที่ 3 เมษายน ๒๕67 และประกาศผลการเลือกเม่ือ
วันที่ 3 เมษายน ๒๕67 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจาก
การคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ดังต่อไปนี้ 

   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี 
   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง 
   3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ และเชิญเข้าร่วมประชุม 

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนเมษายน 2567   

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  -  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
ศรีวิชัย เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology Symposium 2024 
“Appropriate Technology for Sustainable Living การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ รองศาสตราจารย์โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา 
สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
และผู้บริหารจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนที่ นางสาวจิริกา นุตาลัย  นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ นางสาว
เบญจมาศ ตีระมาศวณิช รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารส่วนราชการ ภาคี
เครือข่าย เข้าร่วมกว่า 300 คน  ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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  -  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9  “การวิจัยนวัตกรรมทางสังคมและ
เทคโนโลยีเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (9th Liberal Arts National Conference 2024) และการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 “Empowering the Future of Innovative Social Studies 
and Education : Communication for All” (4th Liberal Arts International Conference 2024) โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมณี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา โดยงานประชุมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
เจ้าภาพร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 30 หน่วยงาน 

  -  วันที่ 9 เมษายน 2567  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประกวดผลงาน  
สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดผลงานในประเภทต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาบูรณาการกับ
การทำงาน ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 

  -  เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการนัดพบสถาน
ประกอบการ  “3U SONGKHLA JOB FAIR 2024”  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางดาวดล สวัสดิลานนท์ 
ผู้อำนวยการกองพัฒนาพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน  รวมทั้งคณะผู้บริหารบริษัทจ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด 
และตัวแทนสถานประกอบการเข้าร่วมพิธีเปิด และบริษัทชั้นนำกว่า 40 บริษัท เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้อง
ประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

  -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
     1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลข้าราชการ

พลเรือนดีเด่น ในพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566  ของข้าราชการ
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ จีนธาดา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับการเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

  ๓)  นายณัฐวัตร บัวทอง  นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับ  
ที่ 3 ในการเข้าร่วมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่าย   
โครงงานสหกิจศึกษา  หัวข้อ "การใช้เปลือกมังคุดมหัศจรรย์ เพ่ือสมานแผลลูกโคหลังสูญเขา" ณ สถานประกอบการ 
โชคชัยยืนยงฟาร์ม CY Farm  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนล่าง 8 สถาบันเข้าร่วม มีผลงานรวม 
38 ผลงาน ส่งประกวด ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

  ๔)  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี พร้อมด้วย   
นางสฤญธรณ์ หมัดหมัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และคณะบุคลากร รับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรรางวัล
หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงาน (3 ดาว) ในโครงการ FIN ดี HAPPY LIFE ประจำปี 2566 จากธนาคาร   
แห่งประเทศไทย ณ  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 

   



๖ 
 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
1.3.1  แจกเล่มรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2566 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สำนักงานสภามหาวิทยาลัย     

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดทำรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย            
ประจำปี 2566 เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมาของสภามหาวิทยาลัยฯ      
โดยได้เผยแพร่รายงานประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
https://council.rmutsv.ac.th/ruts/2024/3676/annual-report-2566/ หรือสแกนทาง QR Code ด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ฝ่ายเลขานุการมหาวิทยาลัยฯ ได้แจกรายงานประจำปี แบบเป็นรูปเล่มให้ แก่กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือความสะดวกในการเปิดอ่านหรือค้นหาข้อมูล 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.3.2  การจัดโครงการศิลปนิพนธ์ “Art Thesis Exhibition 2024”  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการศิลปนิพนธ์ นิทรรศการ “ตระการตาและตราตรึงอยู่ในใจ   
ต(ร)าตรึง : Art Thesis Exhibition 2024” ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567  โดยจัดแสดง  
ณ หอศิลป์สงขลา ถนนนครนอก จังหวัดสงขลา  

 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งที่ประชุมฯ เพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

เพ่ิมเติมว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าว เป็นนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของหลักสูตรสาขาวิชา
ทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ประมาณ 35 คน  เป็น
ส่วนหนึ่งของ มคอ. 2 ที่กำหนดว่าสาขาวิชาทัศนศิลป์ จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ 
โดยนิทรรศการจะจัดในระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 - 17.30 น. ณ หอศิลป์
สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวได ้

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 

 นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า    
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี นายนิติพัฒน์          
มงคลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์เจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่ (หน่วยปฏิบัติการทางทะเล) และนายพรเทพ ศรีบุญเรือง ได้
เดินทางไปยังอู่เรือ ป อุดมทรัพย์ Lee ha Po Dockyard จังหวัดสตูล เพ่ือไปดูเรือธำรงนาวาสวัสดิ์ ซึ่งกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้บริจาคให้กับศูนย์เจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นเรืออลูมิเนียม 2 ลำ เรือลำเล็กยาว 
50 ฟุต และเรือลำใหญ่ยาว 70 ฟุต โดยตัวถังของเรือเป็นอลูมิเนียมอย่างดี จึงมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยฯ มี
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับบริจาคเรือจากบริษัท 
เชฟรอน สำรวจและผลิตประเทศไทย จำกัด จำนวน 3 ลำ เพ่ือใช้ในการศึกษา และตนได้วางแผนไว้ว่า จะให้เรือ  
ลมพระยา มาวิ่งในฝั่งอันดามัน โดยจะตั้งฐานที่จังหวัดกระบี่ วิ่งไปตรัง สตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา ฉะนั้น เรื่อง
ของเรือธำรงนาวาสวัสดิ์ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดย Partners หลักที่จะดำเนินการ ควรจะเป็น มทร.ศรีวิชัย ในการ
ที่จะพัฒนาเรือ นอกจากนี้ยังมีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่สามารถจะสั่งการไปวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศได้ และ
วิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศก็ยินดีที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว โดยประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม 2567  
นายพรเทพ ศรีบุญเรือง จะเดินทางไปกรุงเทพฯ เพ่ือไปพบปะหารือกับทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยคาดว่า
มหาวิทยาลัยฯ น่าจะได้ประโยชน์หากดำเนินการร่วมกันหลาย ๆ ภาคส่วน   

 ทั้งนี้  ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า ในเรื่องที่ตนได้ช่วยพัฒนาคณะการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  อยู่ที่จังหวัดชุมพร โดยเมื่อ
ปลายเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ พร้อมกับนายมานพ ทิวารี เจ้าของบริษัท 
เรือเร็ว ลมพระยา จำกัด และรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยใช้บริการ
นั่งเรือลมพระยา เดินทางไปยังเกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะสมุย ซึ่งเรือเร็ว ลมพระยา มีความก้าวหน้ามากทาง  
ฝั่งอ่าวไทย โดยคาดว่าในอนาคตจะมาตั้งฐานที่กระบี่ เพ่ือเดินเรือทางด้านฝั่งอันดามันด้วย ซึ่งสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความสนใจในเรื่องการพัฒนาจังหวัดกระบี่ และมหาวิทยาลัยฯ เองก็มีพ้ืนที่
ใกล้เคียง ก็จะได้ร่วมมือกันต่อไปได้ ซึ่งเรื่องคณะการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งปัจจุบัน
จังหวัดสงขลา ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น หากเป็นไปได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
หากมหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสงกรานต์ของจังหวัดสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ จะเป็นการสร้างชื่อเสียงและ
เป็นโอกาสที่ดีในการดำเนินการเรื่องการท่องเที่ยวให้กับทางจังหวัดสงขลาด้วย  ซ่ึงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตนได้มี
โอกาสพบกับนายสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และผู้บริหารโรงแรม
นิวซีซั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซ่ึงก็ให้ความสนใจที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามที่ได้ไปดูเรือธำรง
นาวาสวัสดิ์  พบว่าเป็นเรืออลูมิเนียมเครื่องคู่สภาพดี ประมาณ 70 ฟุต เป็นเครื่องของเยอรมันทั้ง 2 ลำ ต่อที่
เมืองไทย แต่ยังไม่ได้สอบถามในรายละเอียดว่าสร้างโดยบริษัทใด โดยเรือนี้แต่เดิมเป็นเรือของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ใช้ลาดตระเวนบริเวณชายฝั่งที่เป็นเขตอุทยาน และได้บริจาคให้กับศูนย์เจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่ 
ซึ่งจากรูปทรงของเรืออาจจะไม่เหมาะกับการเดินทะเล ซึ่งยังไม่ได้มีการหารือกันในรายละเอียด ว่าจะให้
มหาวิทยาลัยฯ ไปร่วมมือในลักษณะใด เพราะจากที่สอบถาม ไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการบริจาค แต่เหตุผลหนึ่ง
คือ ตอนนี้ติดปัญหาในเรื่องของสถานที่ เพราะปัจจุบันเรือทั้ง 2 ลำนี้จอดอยู่ที่อู่ครบ 2 ปีแล้ว และทางอู่ไม่สามารถ 
ที่จะให้จอดต่อไปได้แล้ว จึงต้องหาผู้รับมอบต่อไป ซึ่งในรายละเอียดคงต้องหารือกับทางศูนย์เจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่ ให้
ชัดเจนว่ามีแนวประสงค์ที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ อย่างไร เช่น จะมอบให้มหาวิทยาลัยฯ เลยหรือไม่ หรือจะนำ
เรือออกจากอู่แล้วไปดูแลเอง แตจ่ะให้มหาวิทยาลัยฯ ช่วยในด้านใดบ้าง 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า เนื่องจากตนมีประสบการณ์เรื่องเรือ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ 

สามารถที่จะปรึกษาเรื่องนี้กับตนได้ ซึ่งในการบำรุงรักษาเรือ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่าย หากมหาวิทยาลัยฯ รับมาใช้ เอง   
ก็ต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ในเรื่องการฝึกนักศึกษา หรืออาจจะนำมาใช้ในเรื่องอ่ืนก็ตามแต่ เช่น เกี่ยวกับเรื่องการ
ท่องเที่ยว ซึ่งต้องดูอีกว่าจะยังสามารถใช้ได้หรือไม่  ควรมีการศึกษาและวางแผนให้ดีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
บำรุงรักษาค่อนข้างสูงพอสมควร   



๘ 
 

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.2  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ 

ทราบว่า  เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม  2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้ประชุม
สัญจร ณ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2567  ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามปกติ  และในวันที่ 24 มีนาคม 
2567  กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งก็มีการพบปะกับบุคลากรของ มทร .ศรีวิชัย ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยในช่วงเช้าได้พูดคุยในประเด็นทั่วไป เรื่องเกณฑ์ เรื่องข้อบกพร่อง และในช่วงบ่าย ได้มีการ
แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาและพิจารณาให้เป็นรายคน แม้จะมีระยะเวลาที่จำกัด แต่ค่อนข้างทำได้ทั่วถึง ซึ่งคาดว่าจะ
เป็นประโยชน์กับบุคลากรที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการต่อไป นอกจากนี้ กองบริหารงานบุคคล ก็ยังมีโครงการอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม เช่น คลินิกสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า สำหรับการ
ส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ ก็จะมีโครงการที่สนับสนุนทั้งในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ด้วย ซึ่งในส่วนของรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ทางผู้ทรงคุณวุฒิของ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้เข้ามาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 
คน โดยได้เริ่มโครงการครั้งที่ 1 ไปแล้ว มีความก้าวหน้าในเรื่องของประเด็นที่จะไปทำวิจัยให้สอดคล้องและเรื่องของ
ตำรา การผลิต ให้สอดคล้องกับการขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ส่วนของตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ก็จะมีในส่วนที่ให้ความรู้กับบุคลากร ที่ยังไม่เคยขอตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรที่ขอแล้วแต่ไม่ผ่าน
การประเมิน ซึ่งจะดำเนินการเป็นคลินิก โดยได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาแล้ว เพ่ือที่จะดำเนินการในเรื่องของคลินิก
ดังกล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 237 – 3/๒๕67       

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม  2567   ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา  และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 237 – 3/๒๕67  วันพุธ ที่ 20 มีนาคม  2567 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการ
ประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

  ปรับแก้ข้อความในวาระที่ 3.2 พิจารณาแผนการดำเนินงาน (Action Plan) และความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     -  หน้า 14  ข้อ 1.2  ปรับแก้ข้อความ “พัฒนาโปรแกรมการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาการ
จัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ”   

     จาก  (Aquarium Research: Ex – in Situ Conservation Research Program)  
     เป็น  (Aquarium Research: Ex – Situ Conservation Research Program)  
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     -  ในหน้า 14 - 15  ให้ตัดคำว่า (Action Plan) ออก 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 
 - ไม่มี - 

3.2  รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานขอใช้ที่ดินบริเวณเกาะราบ อำเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย  

  ความเป็นมา 
    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 232–10/2566 
เมื ่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เรื่อง หารือเรื่องการบริจาคที่ดินบริเวณเกาะราบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือใช้ประโยชน์ นั้น  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้
รองอธิการบดีรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ และแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการเรื่องการขอใช้ที่ดิน บริเวณ
ปลายแหลมเกาะราบ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 

    1. ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อการฝึกปฏิบัติธรรมของนักศึกษา 
    2. ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมในรูปแบบศูนย์สุขภาพ (Wellness Center) รองรับการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ สำหรับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

    3. ให้เป็นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม 
     ความเดิม เมื่อปีพุทธศักราช 2465 คุณทวดทองขาว แซ่เจง เป็นผู้บริจาคที่ดินบริเวณปลายแหลม

เกาะราบ ถวายแก่หลวงพ่อแดง ติสฺโส อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์แหลมสอ เพ่ือให้เป็นสำนักสงฆ์และสถานปฏิบัติธรรม 
หลังจากท่ีหลวงพ่อแดง ติสฺโส มรณภาพไปแล้ว ทางวัดพระเจดีย์แหลมสอ ไม่มีผู้ดูแลรักษาสิทธิ และไม่มีกำลังเข้าไป
ปรับปรุงพ้ืนที่แปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคุณทวดทองขาว แซ่ เจง ภายหลังทายาทจำนวน 5 คน 
ของคุณทวดทองขาว แซ่เจง ได้ดำเนินการขอออกเอกสารสิทธิ จากแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)  มาเป็น
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3 ก.) และโฉนดที่ดิน เลขท่ี 45719 จึงได้ทราบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว
ซึ่งเป็นที่ดินแปลงติดกันที่คุณทวดทองขาว แซ่เจง ได้ยกให้วัดพระเจดีย์แหลมสอ ตามเจตนารมณ์ นั้น ปรากฏเป็นชื่อ 
“ธรณีสงฆ์วัดคุณาราม” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางวัดพระเจดีย์แหลมสอ ก็ไม่ได้อ้างสิทธิเป็นผู้ครอบครองที่ดิน
แปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ดินแปลงติดกันกับที่ดินของทายาทคุณทวดทองขาว  แซ่เจง  ตามเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน
เลขที่ 45719 จากข้อตรวจพบข้อมูลดังกล่าว  ทำให้เชื่อได้ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าพนักงานที่ดิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย ในขณะนั้น เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง 2 วัด มีพระเกจิอาจารย์ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเหมือนกัน คือ “หลวงพ่อแดง” “หลวงพ่อแดง ติสฺโส  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์  
แหลมสอ” และ “หลวงพ่อแดง หรือพระครูสมถกิตติคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดคุณาราม” ซึ่งในปัจจุบันทั้ง 2 ท่าน ได้
มรณภาพ ไปแล้ว ในการนี้ ทายาทของคุณทวดทองขาว แซ่เจง คือ นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน
เลขที่ 45719 ลำดับที่ 1 ได้แสดงเจตนารมณ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยบริหารจัดการในนามของมูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย เบื้องต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลศรีวิชัยจึงขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์บนที่ดินบริเวณดังกล่าว และจะดำเนินการ
เรื่องเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่มีความคลาดเคลื่อนกันระหว่างวัดพระเจดีย์แหลมสอและวัดคุณาราม เพ่ือให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของคุณทวดทองขาว แซ่เจง ต่อไป 



๑๐ 
 

    ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ 
ที่ 554/2567  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขอใช้ที่ดินบริเวณเกาะราบ อำเภอเกาะสมุย จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 และคณะกรรมการฯ ได้
ดำเนินการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาและกำหนดแผนและเป้าหมายการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวอย่างถูกต้อง และเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย
สืบไป ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะกรรมการฯ เดินทางลงพ้ืนที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเข้ากราบนมัสการ
เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย เจ้าอาวาสวัดคุณาราม และเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์แหลมสอ ในเรื่องการขออนุญาตเข้าใช้
ประโยชน์บนที่ดินธรณีสงฆ์ 

    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567  คณะกรรมการดำเนินงานขอใช้ที่ดินบริเวณเกาะราบ อำเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์   ลิ้มสุวรรณ 
และนายนิพนธ์ ภิญโญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ากราบนมัสการพระครูสิริทีปคุณากร เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย เจ้าอาวาสวัดคุณาราม และพระครู  
ถิรบุญญากร เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์แหลมสอ จากการหารือกับเจ้าอาวาสทั้ง 2 วัด ได้ขอสรุปดังนี้ คือ ทั้ง  2 วัด 
อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าใช้ประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ และจะ
ให้ความร่วมมือในการดำเนินการเรื่องเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดินดังกล่าว เพ่ือมหาวิทยาลัยฯ จะสามารถเข้าใช้
ในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ตามวัตถุประสงคท์ี่กำหนดไว้ต่อไป 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานขอใช้ที่ดินบริเวณ เกาะราบ 
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ รายงานที่ประชุม 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ   

ได้มอบนโยบายในเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566  ให้มหาวิทยาลัยฯ ศึกษารายละเอียดเพ่ือดำเนินการในเรื่องการ
ขอใช้ที่ดินบริเวณปลายแหลมเกาะราบ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือใช้ประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
3 ข้อข้างต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขอใช้ที่ดินบริเวณ เกาะ
ราบ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2567  ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบกำหนดแผนและเป้าหมายการดำเนินงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินดังกล่าวอย่างถูกต้อง และใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2567  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ นายนิพนธ์ ภิญโญ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งผู้แทนของ
คณะกรรมการฯ ก็ได้เดินทางลงพ้ืนที่ไปยังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้ากราบนมัสการพระครูสิริทีป
คุณากร เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย และเจ้าอาวาสวัดคุณาราม และเข้ากราบนมัสการพระครูถิรบุญญากร เจ้าอาวาส
วัดพระเจดีย์แหลมสอ เพื่อหารือเรื่องการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์บนที่ดินธรณีสงฆ์ จากนั้นก็เดินทางลงพื้นที่ไปยัง
เกาะราบ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความเดิม นั้น ทางคุณทวดทองขาว แซ่เจง ได้แสดงเจตจำนง   



๑๑ 
 

ในการบริจาคพ้ืนที่ให้เป็นธรณีสงฆ์แก่ “หลวงพ่อแดง ติสฺโส  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์แหลมสอ” แต่เป็นการบอก
ให้โดยสมัยก่อน ตั้งแต่ไม่มีการรังวัด ไม่มีการออกเอกสารสิทธิอะไรต่อกัน ซึ่งเมื่อคณะเดินทางฯ ลงพ้ืนที่สำรวจ
บริเวณดังกล่าว ก็พบว่าบริเวณปลายแหลมเกาะราบ เป็นพ้ืนที่ที่สวยงามมาก นอกจากนั้นยังได้ไปดู พื้นที่เป็นโฉนด
ที่ดินของศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ และทายาทของคุณทวดทองขาว แซ่เจง ทั้งหมด 5 ท่าน       
ซึ่งเป็นพ้ืนที่แปลงใหญ่ จากการเข้าไปสำรวจพ้ืนที่ในเบื้องต้น ก็ได้มีการเข้าไปดูแนวหลักเขตต่าง  ๆ โดยมีเจ้าอาวาส
วัดพระเจดีย์แหลมสอเดินทางไปด้วย จากการไปดูพ้ืนที่และเข้าพบเพ่ือหารือกับเจ้าอาวาสทั้ง 2 วัด สรุปได้ว่าทั้งวัด
พระเจดีย์แหลมสอ และวัดคุณาราม ไม่มีเอกสารสิทธิในพ้ืนที่ดังกล่าว เพียงแต่ว่ามีอยู่ที่เดียวที่ระบุว่าเป็นธรณีสงฆ์
ของวัดคุณารามก็คือปลายโฉนดของศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าพ้ืนที่ตรงนั้น      
ตกสำรวจ ในช่วงที่ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ ดำเนินการออกโฉนดในพ้ืนที่ตรงนั้น ก็ได้ตัดพ้ืนที่   
ส่วนดังกล่าวตามเจตนารมณ์ของคุณทวดทองขาว แซ่เจง ที่จะมอบพ้ืนที่ตรงนั้นให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ให้กับหลวงพ่อแดง 
ติสฺโส  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์แหลมสอ เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเวลารังวัดที่ดิน นั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ
เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ ก็วัดที่ดินแปลงใหญ่ แล้วก็ตัดแปลงนั้นเอาไว้ โดยที่ดินแปลงนี้สืบความได้จากในแบบแจ้งการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ในการครอบครองจริงทั้งหมดของ  คุณทวดทองขาว แซ่เจง แต่ตอนออกเอกสารสิทธิออก
แค่ส่วนเดียว เหลือปลายแหลมเอาไว้ ทั้งนี้ทราบว่าในช่วงของการสำรวจ ขณะนั้นวัดพระเจดีย์แหลมสอ ยังไม่มีฐานะ
เป็นวัด เพียงแต่ว่า หลวงพ่อแดง ติสฺโส มีชื่อเสียง นอกจากนั้น ก็ยังมี “หลวงพ่อแดง ปิยะสีโล หรือพระครูสมถ  
กิตติคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดคุณาราม” ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเหมือนกัน ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า ณ ขณะนั้น    
เจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัด หลวงพ่อแดง ติสฺโส ได้มรณภาพไปก่อน เหลือหลวงพ่อแดง ปิยะสีโล ที่อยู่วัดคุณาราม    
ก็คงจะบันทึกตั้งเอาไว้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นธรณีสงฆ์ให้หลวงพ่อแดง โดยคงเข้าใจว่าเป็น หลวงพ่อแดง ปิยะสีโล ที่อยู่
วัดคุณาราม และท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็บันทึกไว้เป็นวัดคุณาราม  
 ฉะนั้นโดยสรุปที่ระบุว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ หลักฐานที่บ่งบอกได้มีอยู่ที่ เดียวก็คือปลายโฉนดของ
ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ เท่านั้น แต่วัดทั้ง 2 วัด ไม่มีเอกสาร ทั้งนี้จากการหารือ ทั้ง 2 วัด ไม่มี
เอกสารสิทธิในการครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าว จึงยินดีและอนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าใช้ประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์
ดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์และจะให้ความร่วมมือในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มี
เอกสารสิทธิ จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการในเรื่องเอกสารสิทธิด้วย โดยทั้ง 2 วัด ได้มีหนังสือยินยอมให้
มหาวิทยาลัยฯ เข้าใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยสรุปก็คือวัดทั้ง 2 วัด ก็ไม่ขัดข้องที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ เข้า
ไปใช้พ้ืนที่ตรงนั้น และขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการในเรื่องของเอกสารสิทธิด้วย ฉะนั้น ประเด็นก็คือว่า
เจตนารมณ์ของเจ้าของเดิม คือ คุณทวดทองขาว  แซ่เจง ต้องการบริจาคที่ดินให้หลวงพ่อแดง ติสฺโส  แต่ว่าใน
หลักฐานในปลายโฉนดนั้นเขียนเป็นธรณีสงฆ์วัดคุณาราม แต่ว่าเจตนาจริง ๆ ต้องการมอบให้วัดพระเจดีย์แหลมสอ 
ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเข้าไปดำเนินการในเรื่องใดบ้างนั้น ก็ได้มีการหารือกับศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์ 
ลิ้มสุวรรณ  นายนิพนธ์  ภิญโญ  และได้ประสานกับกรมที่ดิน โดยในเบื้องต้นเนื่องจากว่าพ้ืนที่ตรงนั้นยังไม่มีการ
รังวัดว่าเป็นพื้นที่ก่ีไร่กันแน่ ดังนั้นแผนการดำเนินงานขั้นตอนต่อไปของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ 

 1. ประสานงานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ให้นักศึกษาทางด้าน
โยธาที่เข้าค่าย Survey camping เข้าสำรวจพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวก่อนในเบื้องต้น เพ่ือให้ทราบจำนวนพ้ืนที่จริง     
ณ ปัจจุบัน โดยอ้างอิงกับปลายโฉนดของศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ  
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 2. ประสานงานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกับกรมที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนา วัดทั้ง 
2 แห่ง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ในการใช้งานของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมี
ประเด็นดังนี้  

 2.1  เจ้าของเดิมครอบครองมาก่อน พ.ศ. 2484 เป็นเอกสารสิทธิแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค.1) ต้องการบริจาคที่ดินส่วนหนึ่งให้วัดพระเจดีย์แหลมสอ เพ่ือเป็นธรณีสงฆ์ โดยอ้างสิทธิ์การครอบครอง
ต่อเนื่อง (เป็นที่ดินตกสำรวจ) 

 2.2 วัดพระเจดีย์แหลมสอ ขอออกเอกสารสิทธิโดยชี้แจงถึงการบันทึกข้อมูลผิดพลาดของ      
เจ้าพนักงานที่ดิน ตอนสำรวจออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินของศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ โดยมีพยาน
แวดล้อม (ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ และเครือญาติตามโฉนดที่ดินของศาสตราจารย์กิตติคุณ      
เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ) ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้าน เจ้าพนักงานที่ดินก็สามารถดำเนินการได้ แต่ถ้ามีการคัดค้านต้องขึ้นสู่       
ชั้นศาล) 
 2.3 ถ้าเจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วน    
ตำบล คัดค้านก็ต้องขึ้นสู่ชั้นศาล 

 2.4 ถ้าพยานหลักฐาน พยานบุคคล ยืนยันเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดย
การยืนยันจากเจ้าของเดิม ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ออกโฉนดของศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์   ลิ้มสุวรรณ 
เจ้าพนักงานที่ดินสามารถออกเอกสารสิทธิได้ 
 2.5 ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยฯ ควรเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวก่อน ตามศักยภาพที่
มหาวิทยาลัยฯ มี เพื่อให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมชัดเจนตามวัตถุประสงค์  
 นอกจากนี้ คณะฯ ได้มีการลงพ้ืนที่ เพ่ือประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ว่าจะมีแนวทางความร่วมมือกัน
ในส่วนตรงไหนได้บ้าง ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปฏิบัติธรรม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ 
นายนิพนธ์ภิญโญ และคณะตัวแทนฯ ได้ร่วมประชุมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  พุทธิชีวิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เพ่ือหารือ
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ 
ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  โดยสรุป
ประเด็นในการประชุมหารือ ได้ดังนี้ 
 1. ร่วมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ระหว่าง BBVC Hostel - CollegeStay ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณกับมหาวิทยาลัยฯ 
  2. ร่วมแลกเปลี่ยนทรัพยากร อาทิ นักศึกษา  อาจารย์ เครื่องมืออุปกรณ์ และองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านการเกษตรกับมหาวิทยาลัยฯ  โดยทรัพยากรที่วิทยาลัยภาวนาโพธิคุณมีอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ โรงเรือน
อัจฉริยะ ผักไฮโดรโปรนิกส์  โรงเลี้ยงไก่ 50,000 ตัว ฟาร์มเห็ดผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐานดำและเห็ดนางรมเทา 
10 โรงเรือน  บ่อปลาดุก และโรงเลี้ยงไส้เดือนผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน 
 3. การร่วมคัดเลือกนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ  มาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยฯ แบบปกติและแบบมีทุนการศึกษาให้เรียนจนจบปริญญาตรี 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 1. นายธำรงค์  เจริญกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นว่า หากมีเอกสารสิทธิ 
จากแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) อยู่ จะเป็นหลักฐานที่ทายาทสามารถไปดำเนินการยื่นต่อศาลได้  คง ไม่มี
ใครคัดค้าน ดังนั้น เมื่อออกเป็นโฉนดได้แล้ว ทายาทก็จัดการมอบให้วัด วัดก็มอบต่อให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ต่อ ซึ่งกรณีนี้
ออกโฉนดเฉพาะของตนเอง ที่เหลือยกให้วัด ยังพอมีทางออก โดยต้องตรวจดู ส.ค.๑ ว่าเนื้อที่ แนวเขต อาณาเขต  
ถึงไหน อย่างไร ถึงแม้จะออกโฉนดไปแล้วไม่เต็มพ้ืนที่ สามารถยื่นคำร้องตรวจสอบแนวเขตได้ แต่ที่สำคัญคือที่ดิน   
ที่เหลือมีผลอาสินหรือไม่ หากบริเวณ ส.ค.๑  ที่เหลือ ในที่ของวัด ยังมีผลอาสิน มีต้นมะพร้าวหนึ่งต้นก็ถือว่า        
ผลอาสิน สามารถยื่นคำร้องตรวจสอบแนวเขตใหม่ได้ เพราะเจตนารมณ์เจ้าของเดิมต้องการมอบให้วัด ซึ่งเจ้า
พนักงานน่าจะกล้าที่จะออกเอกสารสิทธิให้ และถ้าดูภาพที่ปลายแหลม แสดงว่าเป็นพ้ืนที่ติดต่อกับ น.ส.3 ก. และ
โฉนดที่ออกไปแล้ว หากระหว่าง น.ส.3 ก. กับดินที่ว่างไม่มีทางเดิน  ไม่มีถนน ก็แสดงว่าเป็นแปลงเดียวกัน ฉะนั้นจึง
ไม่เป็นที่สาธารณะ คงจะคัดค้านไม่ได้  
 2. นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นว่า ในการนำแบบ
แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) มาดำเนินการเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3 ก.) และโฉนด
ที่ดิน นั้น เหตุใดการออกโฉนดจึงไม่ได้ครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่ปลายแหลม ฉะนั้น เมื่อไม่ออกเป็น น.ส.3 ก. หรือ
โฉนดที่ดิน ก็แปลได้ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ว่างเปล่า เมื่อเป็นที่ว่างเปล่าก็เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ฉะนั้น เมื่อเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรมที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดิน ก็คงไม่กล้าออกเอกสารสิทธิให้ และประเด็นก็คือ ส.ค.๑ ที่
ออกเป็นโฉนดไปแล้วนั้น แต่ไม่เต็มพ้ืนที่ เป็นข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใด หรือเป็นเจตนาที่จะให้ที่ตรงนั้นเป็นที่ปลายแหลม 

 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  ให้ความเห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยฯ จะมีการสำรวจ
พ้ืนที่นั้น หากเป็นไปได้ ควรจะสำรวจดูทั้งเกาะ ทั้งในตัวเกาะ และแนวปะการังที่เป็นพ้ืนที่ที่งอกมา ส่วนทางหลัง
เกาะจะมีพวกหอย ปู ปลา ที่อุดมสมบูรณ์มาก  
 4. ในเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ น่าจะมองระบบนิเวศ (Ecosystem) ทั้งหมด หากเป็นไปได้ ควรจะ
ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาเขตตรัง ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ (ขนอม) ช่วยวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในอนาคต 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงเพิ่มเติม 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า หากดูตามเอกสารหลักฐาน ประเด็นที่เป็นข้อสังเกต
ว่าเหตุใดตอนออก ส.ค.๑  ครั้งแรก ไม่ออกให้เต็มพ้ืนที่ นั้น จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาในเจตนาตรงนั้นก็คือจะ
บริจาคให้เป็นที่ธรณีสงฆ์  จึงออกเอกสารสิทธิ์เฉพาะในส่วนของตัวเจ้าของเอง ส่วนที่บริจาคให้ธรณีสงฆ์ก็คือ     
หมายเหตุเอาไว้ และหลักฐานที่กรมที่ดินจะต้องมีอยู่ก็คือ ส.ค.๑ เดิมทั้งแปลง และจากการลงพ้ืนที่พบว่าพ้ืนที่
ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนป่าสองช่วง โดยบริเวณป่าตรงนั้นก็เป็นต้นสนใหญ่ เป็นต้นไม้ใหญ่ แต่ที่ชัดเจนว่าตรงนั้นมี
การครอบครองอยู่ก็คือมีบ่อน้ำโบราณหนึ่งบ่อ ที่ทาง ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ ใช้มาตั้งแต่เดิม และ
มีต้นกรูดผีต้นใหญ่มาก อยู่บริเวณใกล้บ่อน้ำนั้น ซึ่งในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวอยู่นอกเส้นโฉนดของศาสตราจารย์     
กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  หากดูตามหลักโฉนด แนวต้นไม้ใหญ่ ทางซ้ายมือของโฉนดนั้นห่างมาสิบเมตรก็มีบ่อน้ำ 
และมีต้นกรูดผี ซึ่งเชื่อว่าแปลงนั้นทั้งแปลงเป็นที่เดียวกัน 
 
 



๑๔ 
 

 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามที่เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอนั้น ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก็เป็นไปตามนั้น แต่ในส่วนข้อสังเกตของ          
นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร  ก็ถือว่าเป็นหลักการทางกฎหมาย ที่เจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือ
ปฏิบัติ ส่วนข้อเสนอของนายธำรงค์  เจริญกุล  ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและมีการปฏิบัติจริง ซึ่งจริงแล้วตามหลัก
กฎหมาย เมื่อมีหลักจะต้องมีข้อยกเว้นเสมอ โดยเฉพาะที่ดินที่ทางเจ้าของที่ดินเดิมจะบริจาคให้เป็นที่ของวัดพระเจดีย์
แหลมสอ นั้น ตามข้อสังเกตของนายสมัชชา  โพธิ์ถาวร ถ้าหากเป็นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน คือที่สาธารณะ  
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ก็เป็นที่แน่นอนว่าใครไปอ้างครอบครองไม่ได้ ประการแรกคือขอออกเอกสาร
สิทธิไม่ได้ และประการที่สอง ถ้าไม่ได้เป็นที่สาธารณะดั้งเดิม เป็นที่งอกขึ้นมา ในกรณีท่ีงอกท่ีเกาะ ก็คือที่งอกริมหาด 
ซึ่งเดิมทีนั้นศาลฎีกายึดแนวตลอดมาว่าที่งอกริมหาด ก็เหมือนกับที่งอกริมตลิ่ง คือ หากที่งอกริมตลิ่งของแม่น้ำ      
ลำคลองงอกขึ้นมาหน้าที่ดินของใคร เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นเป็นเจ้าของที่ที่งอก แต่เคยมีกรณีที่เจ้าของที่ดินมี        
ที่งอกริมหาดขึ้นมา แล้วองค์กรท้องถิ่นเห็นว่าที่ตรงนั้นประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แล้วก่อประโยชน์ได้ เมื่อ
เจ้าของโฉนดที่ดินไปขอออกโฉนด องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต .) ได้คัดค้านว่าไม่ใช่ที่งอกริมตลิ่ง แต่เป็นกรณีที่
เป็นความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เจ้าของเดิมไม่ได้ครอบครองตามปกติ
เหมือนกับท่ีงอกริมตลิ่งทั่วไป ท้ายสุดศาลชั้นต้นก็พิพากษาให้อบต. ชนะ ศาลอุทธรณ์ก็ยืน ศาลฎีกาก็ยืน หมายความ
ว่านับแต่นี้ไป ถ้าศาลฎีกายังไม่กลับบรรทัดฐานนี้ ที่งอกชายหาดก็ไม่ถือเป็นที่งอกริมตลิ่ง ฉะนั้นที่ดินบริเวณเกาะราบ
ที่มหาวิทยาลัยฯ จะขอใช้ ซึ่งได้รับการอนุญาตถูกต้อง ประเด็นข้อสงสัยและข้อสังเกตที่ว่าพ้ืนที่แปลงนี้จะเป็นที่       
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะกลายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วหรือไม่นั้น ข้อหักล้างข้อหนึ่งก็คือตอนที่
ทายาทศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ นำ ส.ค.๑ เดิมไปขอออกโฉนด ซึ่งในการชี้แนวระวางเขต แน่นอน
ว่าที่ชายหาด จะต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตัวแทนฝ่ายปกครอง คือ อำเภอ หรือ อบต. และกรมเจ้าท่า จะต้อง
ไประวางชี้แนวเขต เพราะฉะนั้นที่ปรากฏในแนวเขตด้านหนึ่งว่า ทางทิศเหนือจดที่ธรณีสงฆ์วัดคุณาราม อันนี้ก็เป็น
การยืนยันอย่างหนึ่งแล้วว่าที่ที่ติดกันตรงนั้น ไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์แผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ
ไม่ใช่ที่งอกขึ้นมาใหม่ คือประเด็นแรกที่พอหักล้างได้ ฉะนั้น ในการดำเนินการเบื้องต้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเข้าไป
ดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ตามเจตนารมณ์ของวัด ซึ่งวัดทั้ง 2 วัด ก็อนุญาตให้ใช้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามการใช้
ประโยชน์ในขณะที่ยังเป็นที่ดินมือเปล่าอยู่ และไม่มีใครอ้างว่าเป็นที่สาธารณของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ก็ควรใช้ตามศักยภาพที่มีอยู่ ที่ไม่ขัดกับกฎหมาย เช่น นำนักศึกษา ไปสำรวจ ไป    
ล้อมรั้ว ทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราว เป็นการครอบครองใช้ประโยชน์แทนวัดเพ่ือจะนำมาซึ่งการยื่นขอเอกสารสิทธิ
แทนวัด เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไปใช้ก็ใช้ในนามวัด ให้เห็นว่าพ้ืนที่บริเวณนั้น ก็ไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ แต่มีการใช้ประโยชน์แล้ว เพราะฉะนั้นในนามของวัดพระเจดีย์แหลมสอ อาจจะขอยื่นเอกสารตามที่รังวัด
ได้และตามที่เจ้าของเดิมได้บริจาค แม้จะบริจาคเป็นที่ดินมือเปล่า ก็ขอยื่นออก น.ส.3 ก. หรือโฉนดได้ โดยอิงโฉนด
ของศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ และ ส.ค.๑ ที่เป็นต้นฉบับ ที่อยู่ในสารบบที่ดินของกรมที่ดินมา
พิจารณา เมื่อทางวัดพระเจดีย์แหลมสอ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ยื่นขอเอกสารสิทธิไป ผู้ที่จะคัดค้านได้ก็อาจจะเป็น
กรมเจ้าท่า หรือฝ่ายปกครอง โดยฝ่ายปกครองอาจจะอ้างว่าเป็นที่สาธารประโยชน์แผ่นดินที่ประชาชนมีการใช้
ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ส่วนกรมเจ้าท่าถ้าจะคัดค้านว่าเป็นที่งอกชายฝั่งที่งอกข้ึนมาใหม่ ซึ่งเจ้าของเดิมไม่ได้กรรมสิทธิ
อัตโนมัติตามแนวฎีกาเดิมเหมือนกับที่งอกชายตลิ่ง หรือเมื่อทางวัดพระเจดีย์แหลมสอ ยื่นคำร้องขอเอกสารสิทธิ     
วัดคุณาราม ตามท่ีปรากฏชื่ออยู่ในโฉนด ก็สามารถที่จะยื่นคัดค้านได้ และยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือกรมเจ้าท่า  
ที่คัดค้านได้ว่าเป็นที่งอกมาใหม่ ที่งอกชายหาด แต่หากไม่มีหน่วยงานหรือผู้ใดคัดค้าน กรมที่ดินน่าจะกล้าออก
เอกสารสิทธิให้ เพราะออกเป็นที่ธรณีสงฆ์ แต่ถ้าหากมีหน่วยงานอ่ืนใดคัดค้าน กรมที่ดินก็จะให้ไปฟ้องร้องที่ศาล 
ภายใน 60 วันเพ่ือจะไปพิสูจน์ความจริงกันที่ศาล คือโดยสรุปแล้วแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการต่อไปได้
นั้น คงจะไม่เป็นเรื่องซึ่งนำมาซึ่งความเสียหาย แต่จะเกิดประโยชน์ทั้งมหาวิทยาลัยฯ และวัด เพราะถ้าที่ดินแปลงนี้
ถูกปล่อยไว้โดยไม่ใช้ประโยชน์ ผู้ที่ต้องการจะใช้ประโยชน์ก็มีอยู่แล้ว 



๑๕ 
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ต่อไป
มหาวิทยาลัยฯ จะได้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ข้างต้นได้เต็มศักยภาพ ตามที่ทางคณะทำงานตั้งใจไว้ แม้ว่าในเรื่องความ
เป็นมาของพื้นที่ยังไม่แน่ชัดว่าได้มีการบริจาคท่ีดินดังกล่าวในช่วง พ.ศ. ใดที่ชัดเจน ซึ่งก็จะได้สืบค้นข้อมูลต่อไป ส่วน
ข้อสังเกตว่าทำไมจึงได้บริจาคที่ดินให้หลวงพ่อแดง ติสฺโส  นั้น ความจริงคือ คุณทวดทองขาว แซ่เจง ได้ยกให้วัด   
พระเจดีย์แหลมสอ เพราะท่านทราบมาว่าหลวงพ่อแดง ติสฺโส  ได้ไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่ปลายแหลม จึงได้ถวายที่ดิน
ให้ท่าน จนภายหลังเมื่อเริ่มมีเอกสารสิทธิ มีการตรวจวัด ซึ่ง ส.ค.๑ ก็จะครอบคลุมไปถึงตรงนั้นด้วย แต่ว่าใน ส.ค.๑ 
ระบุว่าตรงนี้เป็นที่ธรณีสงฆ์วัด ฉะนั้นการดำเนินการเรื่องนี้ในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องทำประวัติไปให้ละเอียดรอบคอบ 
แล้วก็ไปออกเอกสารสิทธิ ตามแนวทางเบื้องต้นตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจง 
 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปเรื่องนี้ว่า ต้องมีการหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง 
ส.ค.๑ ซึ่งจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการที่จะไปยื่น โดยที่มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องเป็นตัวแทนของทางวัด ไป
ดำเนินการเพื่อที่จะได้ออกเอกสารสิทธิให้ได้ แล้วเอกสารสิทธิที่ได้มาก็จะเป็นของวัด แต่วัดจะให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ ก็
จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป โดยในระหว่างที่กำลังหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่อง  ส.ค.๑ เพ่ิมเติม ในการ
ที่จะไปยื่นขอเอกสารสิทธินั้น ระหว่างนี้ก็ควรจะมีการสำรวจ โดยให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
(ขนอม) ดำเนินการไปสำรวจบนบกด้วยว่ามีพ้ืนที่เท่าไหร่ และสำรวจพ้ืนที่ริมทะเลด้วย โดยอาจจะให้วิทยาเขตตรัง
สำรวจว่าพ้ืนที่ที่อยู่รอบ ๆ ว่ามีอะไรบ้าง เขตแนวปะการังเป็นอย่างไร ควรจะมีการสำรวจดูด้วย จะได้เป็นการศึกษา
ข้อมูลไปในตัว ให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติม และแม้ว่ายังไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ทางวัดก็มีหนังสืออนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯ   
เข้าไปใช้พ้ืนที่ได้ ก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะว่ามหาวิทยาลัยฯ ก็ยังไม่ได้มีการลงทุนสร้างอะไร ยังไม่ได้มีการลงหลัก
ปักฐาน จนกว่าจะได้เอกสารสิทธิ์มาให้เรียบร้อยเสียก่อน  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานขอใช้ที่ดินบริเวณเกาะราบ 

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ดังเสนอ  
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการที่จะไปยื่นขอ
เอกสารสิทธิให้เรียบร้อย 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึง
ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



๑๖ 
 

4.2  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง 
ของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 237 -3/2567 เมื่อ

วันที่ 20 มีนาคม 2567  ได้มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 20 
มีนาคม 2567 ตามคำสั ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที ่ 7/2567 เรื ่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที ่ 20 มีนาคม 
2567 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน
สามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕
(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี 
สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และตามความในข้อ ๖ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ในการนี ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ 3 เมษายน ๒๕67 เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งรอง
อธิการบดี ดังต่อไปนี้ 

  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน        รองอธิการบดี 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี    รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร        รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

   ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 
๒๕๔๙ ซึ ่งกำหนดไว้ว่า “ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื ่อทราบ”  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อ
โปรดทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดี  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจำนวนสามคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 

 



๑๗ 
 

4.3  รายงานผลดำเนินงานแผนงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
๙ แห่ง กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) แผนงานวิจัย“การประยุกต์ใช้และ     
ขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสร้างขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพ้ืนที่ วิจัย
เชิ งยุทธศาสตร์” และผลการจัดการสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology Symposium 2024 
“Appropriate Technology for Sustainable Living” “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต   
ที่ยั่งยืน”   

 ความเป็นมา 
   ด้วยความยากจนและความเหลื่อมล้ำ เป็นปัญหาที่แทรกซึมอยู่กับบริบทสังคมไทยเป็นเวลายาวนาน 
ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องใช้ระยะยาวและความเข้าใจ เข้าถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาความยากจนให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเชิงลึก รวมทั้งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของ
ภาครัฐ ในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เข้าร่วมตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการขจัดความยากจน โดยมอบนโยบายให้หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ 
(บพท.) กำหนดแผนงานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม 
ได้จัดทำ “แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ขึ้น 
   ในปีงบประมาณ 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) จึงได้ให้ทุน
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือขับเคลื่อนแผนงานกรอบการวิจัย “เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสร้าง
โอกาสทางสังคม (Appropriate Technology for Social Mobility)” ภายใต้แผนงานและนวัตกรรม “ขจัดความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพ่ิมโอกาส ของการเข้าถึงพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ซึ่งกำหนดพ้ืนที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ SRA จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 
พัทลุง ปัตตานี และยะลา เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มขจัดความยากจนของประเทศ (National Platform to End 
Poverty) สำหรับแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่
ประกอบด้วย ระบบค้นหา สอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจน เพ่ิมโอกาสของการเข้าถึงพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำได้อย่างตรงจุดและ
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที ่

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้เป็นแกนนำของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แห่ง ออกแบบแผนงานวิจัย “การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพ้ืนที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์” เพ่ือนำไปใช้ในการ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้  มีทักษะอาชีพ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเพ่ิมผลิตภาพของผู้ประกอบการ เกษตรกร ช่วยยกระดับรายได้ให้เพ่ิมขึ้นและยกระดับความ
เป็นอยู่กลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าถึงโอกาสในการยกระดับฐานะทางสังคม ให้หลุดพ้นกับดักความยากจนอย่างยั่งยืน โดยได้
สกัดองค์ความรู้ นวัตกรรมพร้อมใช้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พัฒนา
เป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการนวัตกรรมเพ่ือสังคมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ RMUT 
Innovation Management Platform; RinMP (รินมป์) เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนามาจากแพลตฟอร์มการบริหารจัดการ
ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ิมประโยชน์ในการขยายผล
นวัตกรรมสู่สังคมต่อไป 



๑๘ 
 

   ทั้งนี้ ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ได้ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology Symposium 
2024 “Appropriate Technology for Sustainable Living” “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพ่ือสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมคริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือ
เป็นการแสดงศักยภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในด้าน Appropriate Technology กับ
บทบาทมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กระจายโอกาสการเข้าถึง
ฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึงการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ นั้น 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอรายงานผลดำเนินงานแผนงานวิจัยภายใต้
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพ้ืนที่  (บพท.) แผนงานวิจัย“การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพ้ืนที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์”  และผลการจัดการสัมมนา
ท า ง วิ ช า ก า ร  RMUT Appropriate Technology Symposium 2 0 2 4  “ Appropriate Technology for 
Sustainable Living” “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ในปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล “โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” 
ได้เงียบหายไป ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย เพราะโครงการนี้ทำให้เกิดผลดีในหลาย ๆ เรื่อง ที่ดำเนินการออกมาเป็นรูปธรรม 
และน่าที่จะดำเนินการต่อไปให้เกิดความต่อเนื่อง 
 2. มหาวิทยาลัยฯ นำเสนอ โดยอธิบายเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งค่อนข้างที่จะกว้าง ฉะนั้น ควรจะ Specific 
ไปเลยว่า Appropriate Technology มีอันไหนที่เป็นงานชิ้นโบว์แดงของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง  
9 แห่ง ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานก่อนที่จะออกมาเป็นตัวอย่างได้ เพราะหากผลงานออกมาหลายเรื่องเกินไป จนไม่รู้จะจับ
ผลงานชิ้นใดมาเป็นชิ้นที่เอาไปโชว์ได้ 
 3. Appropriate Technology ควรจะเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 9 มทร. ไม่ใช่
เฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ และควรที่จะครอบคลุมเนื้อที่ของประเทศเกือบทั้งหมด และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ   
ผลิตถ่าน Activated Charcoal นั้น อยู่ในแผนงานของ บพท. ด้วยหรือไม่ เพราะในปัจจุบันนี้ปัญหาของการเกษตร 
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องดิน เพราะเรื่องดินเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าดินไม่ดี ก็ปลูกพืชไม่ได้  หรือดินดีเกินไป ก็มีปัญหา
อีก จึงต้องมีการปรับปรุงดินในการที่จะทำให้พืชมีผลผลิตดีขึ้น โดย Activated Charcoal  คือการนำเศษกิ่งไม้ต่าง ๆ 
มาทำให้มันเป็นรูพรุน แล้วก็ปรับปรุงดิน ซึ่งเรื่องนี้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หากท้ัง 9 มทร. ร่วมมือกันทำเรื่องนี้ และสามารถท่ีจะนำใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สำหรับใน
ทุกภูมิภาค ซึ่งเรื่องนี้เคยมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย ไปดำเนินการ แต่ยังไม่ทราบว่าดำเนินการ 
ไปถึงไหนแล้ว 
 4. เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่มีหลากหลาย ฉะนั้น 
การดำเนินโครงการจะต้องมีการวางแผนที่จะทำว่าประมาณกี่ปี และครอบคลุมตั้งแต่ปัจจัยการผลิตหรือไม่  
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  5. เอกสารรายงานผลดำเนินงาน หน้า 76  ข้อ 6.6 การออกแบบการยอมรับเทคโนโลยี หากสามารถ
เปลี่ยนแปลงในเอกสารได้  ควรเปลี่ยนแปลงในข้อ 2 กลุ่มยอมรับเร็ว หรือ “ขอดูทีท่า” โดยเปลี่ยนเป็น “รู้แล้ว 
เดินหน้า” และ ข้อ 3 กลุ่มยอมรับปานกลาง หรือ “เบิ่งตาลังเล” เปลี่ยนเป็น “คิดช้า ลังเล” 
 6. ในกระบวนการที่นำเอาเครื่องมือไปช่วย นั้น คือกระบวนการวิจัย ซึ่ง Output จริง ๆ ของงานวิจัย
นั้นคืออะไร ซึ่งจากการรับฟังการนำเสนอเหมือนกับว่าจะมีเทคโนโลยีที่คนจะมาเอาไปใช้ แล้วใครจะเป็นผู้ดำเนินการ 
และค่อนข้างกังวลว่าเมื่อโครงการเสร็จ  ก็จะเลิกใช้ไปพร้อมกัน และหากเป็นไปได้ ควรจะรับเทคโนโลยีจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ด้วย ที่เป็น Appropriate Technology ไม่ควรจะจำกัดอยู่เฉพาะ 9 มทร. และเมื่อมีการลงไป
ทำงานเช่นนี้ ควรจะนำมาใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วย  
 7. ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมแีผนรองรับที่ต่อเนื่องในอนาคต 
 8. เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งยังคงเป็นปัญหาในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เกิดมาจากการเผาพวกพืชที่  
เก็บเกี่ยวแล้ว ฉะนั้นควรจะหาวิธีที่จะทำอย่างไร ถึงจะทำให้ไม่มีการเผา ซึ่งก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา 

รองอธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์  รองอธิการบดี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า สำหรับโครงการ U2T 
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ นั้น  ได้รับทราบมาว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นสเกลระดับอำเภอ แล้วก็
ให้ อว.ส่วนหน้า ที่ดูแลประจำจังหวัดรับผิดชอบในการสแกนโจทย์ระดับตัวอำเภอ ส่วน Appropriate Technology ที่
เป็นงานชิ้นโบว์แดง คือ เทคโนโลยีเครื่องหั่นปลาเส้น ซึ่งชุมชนชายฝั่งที่แปรรูปสัตว์น้ำมีปลาที่เหลือแล้วมีการทำเป็น
ปลาแห้ง โดยใช้การตัดเส้นปลาด้วยกรรไกรเพ่ือส่งขาย ซึ่งก็เป็นรายได้ที่ดีมาก แต่โดยกำลังของการตัดปลาแห้งด้วย
กรรไกรส่วนใหญ่จะทำได้น้อย อาจารย์จรัญ ธรรมใจ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ทำ
วิจัยเรื่องของเครื่องหั่นปลาเส้นมา 2-3 ปีแล้ว และได้มีการไปพิสูจน์เครื่องหั่น ในโครงการชุมชนนวัตกรรมในอำเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา แล้วได้ส่งมอบไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้จังหวัดปัตตานี พ้ืนที่อำเภอปานาเระ มีปัญหาเรื่อง
เครื่องหั่นปลาเส้น อาจารย์ก็ได้นำเครื่องหั่น ไปส่งมอบให้กับชุมชนที่นั่น แล้วปรับแต่งให้เหมาะสมกับสเกลของ
ชุมชนขึ้นมา แล้วก็ได้มี Version ใหม่เกิดขึ้น และได้ส่งมอบไปที่ชุมชนอำเภอปานาเระเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน
ปรากฏว่าชุมชนที่เคยได้รับ Version แรกไป ก็สนใจ Version ใหม่ อาจารย์จรัล  ธรรมใจ จึงได้ปรับปรุง Version 
ใหม่ไปให้อีก และแลกกับตัวเดิมที่เคยส่งมอบให้ชุมชนอำเภอเทพา แล้วนำเอา Version เก่ากลับมาปรับแต่ง  แล้ว
คัดหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีความสนใจในชายฝั่งจังหวัดสงขลา มอบไปทดลองใช้ งานวิจัยตัวนี้จะเข้าโครงการพัฒนา
ต่อในการหากลุ่มเป้าหมายและพัฒนาตัวเครื่องจักร ให้เป็นสเกลผลิตที่สามารถจะส่งมอบได้ ซึ่งหน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) อยู่ระหว่างการมองว่ามีกลุ่มเป้าหมายรองรับเท่าไร ก็จะเข้าสู่
กระบวนการที่จะผลิตเพ่ิม ขณะเดียวกันตอนนี้ได้มีการเจรจากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการถ่ายทอด
เรื่องนี้ลงไปชุมชนที่ต้องการใช้แบบนี้ขึ้นมา ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ บพท.สนใจ เพราะทำให้เห็นภาพว่าเทคโนโลยี
สามารถเปลี่ยนขีดความสามารถใหม่ ชาวบ้านได้ของจริงและสามารถจัดระดับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับบริบท
ของชุมชนนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของเรื่องการปรับปรุงดินในการที่จะทำให้พืชมีผลผลิตดีขึ้น โดย Activated 
Charcoal  จะรับไปเป็นประเด็นที่จะรวบรวมไปสู่การทำงานร่วมกันต่อไป 
  ทั้ งนี้  ตัวงาน Appropriate Technology การขยายผลนวัตกรรมพร้อมใช้หรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้กำหนดงานนี้ไว้  โดยจะ
เริ่มต้นเต็มที่ในปี 2568 และจะดำเนินการต่อเนื่อง ฉะนั้นต่อไปงบประมาณวิจัยที่ลงมาจากกองทุนวิจัยจะทำวิจัย
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พ้ืนฐานน้อยลง แต่จะไปทำงานวิจัยขยายผล ซึ่งจะมี 3 มิติ ทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเชิงนโยบาย ซึ่งก็จะเป็น
งบประมาณก้อนใหญ่ขึ้น ฉะนั้นในปี 2566 -2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อาจจะมีเครื่องมือที่ดีอยู่แล้ว 
แต่ว่ามหาวิทยาลัยขนาดกลางในกลุ่มสองหรือกลุ่มสามจะยังขาดชุดความรู้  จึงได้โอกาสในการออกแบบ เป็นการทำ
ต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการยอมรับ นั้น ปัญหาถ้าเป็นคนกลุ่มกลางลงล่าง ปัญหาบ้านเราไม่ใช่ไม่ใช้เทคโนโลยี แต่ว่า
ปัญหาคือขีดความสามารถในการรับและเงื่อนไขในการรับ ปกติถ้าโครงการอยู่จะมีการใช้ แต่ถ้าโครงการถอยออกมา
ก็จะเลิกใช้ เพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของ Soft Skill หรือขีดความสามารถบางเรื่องที่จำเป็นจะต้องให้นักเทคโนโลยี   
เข้าไปช่วยการปรับแต่งที่เหมาะสมแล้วก็ปรับจูนทัศนคติขึ้นมา และกส็ร้างกลุ่มผู้นำที่เรียกว่านวัตกรชุมชน ในการรับ
คืนมา แต่ขณะเดียวกันอาจต้องมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้กระชากธุรกิจให้เดินต่อไปข้างหน้า เพ่ือให้มีกลไกธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดก็เป็นแผนงานที่จะดำเนินการต่อ และคาดว่าต่อไปเมื่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ได้รับโอกาสในการออกแบบ หากทำสำเร็จนั่นหมายความว่าต่อไปก็จะมีงบประมาณที่ลงมายังเครือข่าย
เพ่ือบริหารจัดการภายในกันเอง  
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่างานกรอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้น จะไม่ใช่งานบริการวิชาการแบบไป
ให้เปล่า จะต้องมีงานวิจัยซ่อนอยู่ข้างใน ฉะนั้นกระบวนการปรับแต่งเทคโนโลยี ก็จะใช้การ Research หรือทดสอบ
คุณภาพใหม่ ของการได้ผลผลิตงานวิจัยเป็นสินน้ำใจในการทำงาน ซึ่งในการติดตามจะดูเรื่องของงานวิชาการไปด้วย  
Output ที่เกิดขึ้นก็คือตัวเทคโนโลยีที่มีสเกลที่สูงขึ้น แต่ว่าในเชิงของชุมชน ไม่คิดว่าจะขายเทคโนโลยีโดยตรง แต่ว่า
มีบางตัวอาจจะขายได้ และที่สำคัญคือแหล่งทุนกำหนดเลยว่าจะต้องสร้างผู้รับ ปรับใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดต่อ        
ที่เรียกว่าเป็นนวัตกรชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ระดับ และงานวิชาการเป็นสิ่งที่ออกแบบไว้ในงานนี้แล้ว ถ้าอาจารย์
สามารถพัฒนาบทความไปสู่ช่องปกติได้ ในการตีพิมพ์ศาสตร์ตนเองได้ ก็จะเป็นช่องทางที่อาจารย์ต้องทำให้ได้เลย 
แต่ว่าในส่วนงานการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ ในงานนี้ ได้ออกแบบว่าสามารถนำแนวคิดของการเขียนบทความทาง
สังคมหรือการเปลี่ยนแปลงใน 7 บทมาเขียนได้เลย ซึ่งก็ได้มีการเตรียมการในการจะบ่มเพาะ เตรียมการออกแบบ 
ตัวนี้ขึ้นมา ฉะนั้นรูปแบบการเขียนในรายงาน 5 บทของงานแบบนี้ จะใช้แนวการเขียนของ 7 หัวข้อมาประกอบร่าง
เพ่ือให้รายงานผลออกมาสร้างการเปลี่ยนแปลง มีการอธิบายมีหลักฐานเชิงประจักษ์ แล้วงานนี้ไปตอบเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อีกด้วย และตัวแพลตฟอร์มนี้
คงจะต้องไปเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ด้วย ซึ่งตอนนี้ บพท. ทดลองดูว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน ก็เลยให้ทั้ง 2 ที่ทำแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง ซึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ได้ออกแบบไว้แล้ว ถึงขั้นมองถึงวิทยาลัยชุมชน อาชีวะด้วย ขณะเดียวกันก็มองมหาวิทยาลัย
กลุ่มสอง ที่ไม่ได้มีเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ ก็จะมีการเปิดระบบ
รองรับไว้แล้ว ในปี 2568  ซึ่งจากการหารือกับ บพท. ว่าถ้าหากมหาวิทยาลัยนอกเครือข่ายมี Appropriate 
Technology ที่อยู่ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยฯ เหล่านั้นมีสิทธิใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการที่ทำโครงการขอทุน บพท. ได้หรือไม่ แต่ไม่เกินกรอบวงเงินของ มทร. และถ้าผ่านขึ้นมา เครือข่าย 
มทร. ยินดีเป็นหน่วยจัดการบริหารความสำเร็จให้ด้วย หากเป็นอย่างนี้ได้ ก็จะเป็นโอกาสที่ มทร. จะได้งบประมาณ 
ในการทำงานเพ่ิมขึ้นในฝั่งของ บพท. โดยการใช้ระบบของ มทร. เป็นบ้าน ไม่ต้องเสียเวลาไปเขียนระบบใหม่ขึ้นมา 
แต่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ก็เข้าใจว่าคงต้องการจะเขียนขึ้นมาเอง ซึ่งจากการได้หารือกับทีมงานที่ดูแลเรื่องของ
แพลตฟอร์ม RinMP ว่าต้องการให้ระบบ RinMP ผ่าน SOP ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) เพ่ือที่จะให้ระบบสามารถ Certificate ระบบ Appropriate Technology ของอาจารย์ได้
ว่าอยู่ Level ไหนขึ้นมา เพ่ือมีผลต่อการขอทุนหรือไปของบต่าง ๆ ของโครงการได้ ซึ่งทั้งหมดเป็นภาพที่ออกแบบไว้
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โดยภาพรวม และในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตอนนี้ยังพ่ึงพางบวิจัยอยู่ แต่ในอนาคตในการออกแบบของฝั่งผู้ให้ทุน 
ซึ่งต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นโมเดลธุรกิจในการจะไปหารายได้ขึ้นมา ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะ
สนใจลูกค้าที่มีกำลัง และลูกค้าที่มีกำลังเป็นชุมชนฐานราก จะต้องมี Partnership ซึ่งหมายความว่าระบบนี้ ได้
ออกแบบไว้สำหรับลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน ที่สามารถสั่งได้ในจำนวนมาก ไม่ใช่ผู้ใช้โดยตรง แต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่
ดูแลผู้ใช้อยู่ เช่น หน่วยงานราชการที่ดูแลด้านเกษตร ด้านพาณิชย์ ด้านโอทอป เป็นต้น และยังมีการวางแผนไว้ใน
ระบบว่าต่อไปแพลตฟอร์ม RinMP ตัวนี้ เมื่อทดสอบเสร็จ ก็จะส่งต่อให้กับสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี นำไปใช้เป็นโมเดลธุรกิจต่อไป 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลดำเนินงานแผนงานวิจัย
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง กับหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) แผนงานวิจัย“การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์” และผลการจัดการ
สัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology Symposium 2024 “Appropriate Technology 
for Sustainable Living” “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” โดยมอบ
มหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยี
การจัดการ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ) โดยได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒๑๘ - ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข โดยจะต้องจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาที่ตกค้างจนสำเร็จการศึกษา นั้น 
  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
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  1. จากเดิม นางจุฑาภรณ์  เลิศไกร  เปลี่ยนเป็น นายอภิชัย  จันทร์อุดม  เนื่องจาก นางจุฑาภรณ์     
เลิศไกร  ลาออกจากราชการ 

  2. จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงศ์  แก้วบุญมา  เปลี่ยนเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์    
เลิศไกร  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงศ์  แก้วบุญมา  ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน  

  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕67 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕67  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 60-4/2567 เมื่อวันที่ 9  เมษายน  
2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 ความเป็นมา 
  ตามท่ี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมี การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 
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  ในการนี้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ) จากเดิม    
นายศิววงศ์  เพชรจุล   เปลี่ยนเป็น นางสาวศิริวรรณ์  ศิลารักษ์  เนื่องจาก นายศิววงศ์  เพชรจุล  ลาออกจากราชการ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕67 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 60-4/2567 เมื่อวันที่ 9  เมษายน  
2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรอง
มติที่ประชุม 

6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  

 ความเป็นมา 
  สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนด  
ให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่  ๒ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ประกอบกับ
ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ส่งผลให้มีความจำเป็น
ในการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ นั้น 
  ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดังนี้ 
 
 
 



๒๔ 
 

  1.  ขอปรับปรุงแก้ไขชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา จำนวน ๑ รายวิชา 
จากเดิม        00-000-007     คิดแล้วรวย                                             3(45-0-90)

                   Think and Grow Rich 
   เปลี่ยนเป็น      00-000-007      กรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการมหาเศรษฐี         3(45-0-90) 
                          Case Studies of Billionaire Entrepreneurs 
 
   2.  ขอเพ่ิมรายวิชา จำนวน ๕ รายวิชา ดังนี้ 
   2.1  00-000-017   ทักษะการคิดนอกกรอบ                                       3(45-0-90) 
     Lateral Thinking Skills 

 2.2  00-000-018   ทักษะสำหรับโลกดิจิทัล 3(45-0-90) 
         Skills for Digital World 

 2.3  00-000-019   โลกาภิวัตน์และสื่อยุคใหม่ 3(45-0-90) 
         Globalization and New Media 

 ๒.๔  00-000-020   แนะนำปัญญาประดิษฐ์ 3(45-0-90) 
   Introduction to Artificial Intelligence 
 ๒.๕  00-000-021   การกิน การออกกำลังกาย และสุขภาพ 3(45-0-90) 

         Diet, Physical Activity and Health  

  การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕67 เมื่อวันที่ 1 
เมษายน  ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  60–4/2567 เมื่อวันที่  9 เมษายน  2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566) ดังเสนอ  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์  

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
 2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 

 ความเป็นมา 
 ตามที่  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  ๒๑ 0 -3/๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) โดยภายใน ๒ ปี ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ นั้น   
 ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และให้การ
ดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีการพัฒนา
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชตลอดห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕67 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕67 ซึ่งที่ประชุม
มีมติให้คณะเกษตรศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได ้ผ ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช ัย ด้านวิชาการ ใน คราวประชุมครั้งที่ 59–
3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
 2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และให้การ
ดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีการพัฒนา
หลักสูตรโดยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีความรอบรู้ทางด้านทฤษฎี และทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี มีทักษะการจัดการฟาร์มด้วยนวัตกรรม สู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 



๒๖ 
 

ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕67 เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม ๒๕67 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะเกษตรศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ  

 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567 ) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได ้ผ ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช ัย ด้านวิชาการ ใน คราวประชุมครั้งที่ 60–
4/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ภาคผนวก ข หน้า 115 จำนวนชั่วโมงหมวดวิชาเฉพาะ ทฤษฎีเพ่ิมเป็น 810 
ชั่วโมง  ปฏิบัติเพ่ิมเป็น 1,780 ชั่วโมง และในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ภาคผนวก ข หน้า 113 หน่วยกิตเท่าเดิม แต่จำนวนชั่วโมงหมวดวิชา
เฉพาะ ทฤษฎีเพ่ิมเป็น 825 ชั่วโมง ปฏิบัติเพ่ิมเป็น 1,915 ชั่วโมง โดยทั้ง 2 หลักสูตรนั้น ตัวเลขดังกล่าวถูกต้อง
หรือไม่   

 2. หากเป็นไปได้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
เนื่องจากสัตวศาสตร์เป็นวิชาชีพแล้ว จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร อยู่ที่ 129 หน่วยกิต นั้น อาจจะน้อยไป
แล้ว เพราะล่าสุดหลาย ๆ มหาวิทยาลัยฯ มีจำนวนหน่วยกิต 130 กว่าหน่วยกิตขึ้นไปแล้ว และมีแนวโน้มว่า
มหาวิทยาลัยหลายแห่งอาจจะเพ่ิม เนื่องจากเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านสัตวศาสตร์เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ฉะนั้น ตอนนี้  
เมื่อเป็นวิชาชีพแล้ว มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องพิจารณาวิชาเลือกของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยบางวิชาเลือกอาจจะ
ต้องยกระดับเป็นวิชาภาคบังคับ เพ่ือจะทำให้ นักศึกษามีความรอบรู้กว้างขวางมากขึ้น เช่น เรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) เรื่องของพฤติกรรมเสรีภาพสัตว์เลี้ยงซึ่งจะมีความสำคัญมากขึ้น เรื่อง
ของการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการ  Supply Chain เรื่องของ Applied Animal division เป็นต้น และใน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลาย ๆ มหาวิทยาลัย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีชื่อเสียงทางด้านนี้ แต่ในภาคใต้ยังไม่ค่อยชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยใด  
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มีชื่อเสียงทางด้านนี้ ฉะนั้นหากมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง อาจจะทำให้มหาวิทยาลัยฯ 
เป็นผู้นำทางด้านสัตวศาสตร์ในภาคใต้ได้  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
 1. เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร 

    1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
    2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
2. มอบมหาวิทยาลัยฯ  ตรวจสอบตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง 

ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
3. รับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการ
ประกอบอาหารไทยและนานาชาติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะศิลปศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
 ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้รับเงินอุดหนุนภายใต้
โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือปฏิรูป
ระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยโครงการแพลตฟอร์มดังกล่าว เป็นการดำเนินการระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน (บพค.) และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นหลักสูตร Premium Course นั้น 
 ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและนานาชาติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ซึ่งได้จัดทำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศ โดยหลักสูตรได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการระดมความคิดและข้อเสนอแนะร่วมกับสถานประกอบการมาเป็นแนวทางใน
การผลิตบัณฑิตร่วมกัน เพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะ มีประสบการณ์ในการทำงาน มีศักยภาพที่สอดคล้องตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ทั้งด้านวิชาชีพและสาขาศิลปะการประกอบอาหารไทยและนานาชาติ และทักษะอ่ืน ๆ 
ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรได้ดำเนินการตาม มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๖๕คณะศิลปศาสตร์ จึงได้
ดำเนินการจัดทำแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทย
และนานาชาติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕67 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕67 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะศิลปศาสตร์ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
 บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและนานาชาติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 60–4/2567 เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การประกอบอาหารไทยและนานาชาติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....)  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ในปัจจุบันเรื่องของเทรนด์อาหารกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ฉะนั้น หากมหาวิทยาลัยฯ จัดทำเป็น

หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) โดยลองศึกษาทางการตลาดและศึกษาความเป็นได้ดูว่าในภาคใต้จะมี
ความเป็นได้แค่ไหนหากจะเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพราะจะเป็นอีกโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถสร้าง
รายไดต้่อไป 

 2. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและนานาชาติ ควรมีความ
เชื่อมโยงกับทางอุตสาหกรรมเกษตร หรือควรมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

 3. เนื่องจากค่านิยมในการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไป ไม่อยากเรียนนาน ๆ ต้องการที่จะเรียนจบให้
เร็วและไปทำงาน ฉะนั้น เพ่ือส่งเสริมโอกาสให้กับนักศึกษา ในหลาย ๆ วิชาชีพ จึงได้จัดหลักสูตรร่วมกับ
ผู้ประกอบการ อาทเิช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สร้างหลักสูตรปริญญาตรีใหม่ขึ้นมา โดย
แบ่งหลักสูตรเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเม่ือนักศึกษาได้ผ่านการฝึกงานกับผู้ประกอบการแล้ว และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ระดับหนึ่งแล้ว ถ้าผู้ประกอบการพอใจที่จะบรรจุให้เข้าทำงาน ก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าทำงานได้เลย  
โดยมีประกาศนียบัตรให้ ช่วงที่ 2 คือไปทำงานได้ระยะหนึ่งแล้ว ก็สามารถเรียนจบกลับมารับปริญญาได้ ส่วนช่วง  
ที่ 3 คือสำเร็จการศึกษาทีเดียวเลย ซึ่งการจัดทำหลักสูตรให้ยืดหยุ่นในลักษณะนี้ อาจจะยุ่งยากกับทางมหาวิทยาลัย
บ้าง แต่ว่าเป็นโอกาสให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก  

 4. หลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรนี้ก็คงดำเนินการจัดการศึกษาไป ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ ก็
จัดทำหลักสูตรระยะสั้น ที่ เป็น Non-Degree ควบคู่กันไปกับหลักสูตรนี้ โดยลักษณะของหลักสูตรที่จะเปิด 
ยกตัวอย่างเช่น การยกระดับ Street Food ในเชิงของสุขอนามัยได้อย่างไร ซึ่งในภาคใต้มีร้าน Street Food 
มากมาย บางร้านผู้ประกอบอาหารอาจจะมีฝีมือในการปรุง แต่ยังไม่เข้าใจเรื่องของสุขอนามัย เรื่องความสำคัญของ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย การเตรียมวัตถุดิบต่าง ๆ หรือการใช้เครื่องปรุงที่มีคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งการจัด
หลักสูตรเช่นนี้ เป็นไปได้หรือไม่ที่มหาวิทยาลัยฯ อาจจะของบประมาณการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการช่วยยกระดับ Street Food ในภาคใต้ เพ่ืออย่างน้อยให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจ
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ว่าได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย เรื่องนี้หากทำเป็นโครงการใหญ่และเป็นโครงการที่ทำได้ต่อเนื่องในระยะยาว
ได้ ก็จะช่วยส่งเสริม Street Food อย่างแท้จริง และหากสามารถทำเป็นหลักสูตร Non-Degree ได้ มหาวิทยาลัยฯ 
อาจจะเชิญผู้ประกอบการที่อยากถ่ายทอดความสำเร็จ ในอำเภอ หรือในจังหวัดที่เป็นร้านที่มีชื่อเสียงมาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ในเบื้องต้นก็ได้ ฉะนั้นจึงควรลองศึกษาว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะดำเนินการ   

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
 1. เห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบ
อาหารไทยและนานาชาติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ดังเสนอ  
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาประกอบการจัดทำ
หลักสูตรต่อไป 
 3. รับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มีความประสงค์ขอเปิด
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) โดย
มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและทำให้ประเทศสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้าใน
ตลาดโลกได้ ผ่านกระบวนการเน้นการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ ในรูปแบบพหุวิทยาการเพื่อ นำไป
ประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต สำหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
กระบวนการผลิต อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคม เป้าประสงค์ คือ ผลงานวิจัย สิ ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การใช้
ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
หลักสูตรได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึง
ได้ดำเนินการจัดทำแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการ
ผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕67 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕67 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ  
 บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....)  ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 60–4/2567 เมื่อวันที่  9  เมษายน 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 



๓๐ 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....)  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เนื่องจากเกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมโดยตรง ซึ่งแท้จริงแล้วสาขาทางด้านระบบการผลิต การที่จะเปิด

ในระดับปริญญาโทค่อนข้างทำได้ยาก นอกจากว่าอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของหลักสูตรนี้ ได้ไปศึกษาต่อปริญญาเอก
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต เพราะระบบการผลิตต้องการเทคโนโลยีที่สูง โดยแผนการรับนักศึกษา ในปี 2568 
เพียง 5 คน ซ่ึงยังไมม่ีการเน้น Discipline ให้ชัดเจน และในความเป็น มทร.ศรีวิชัย ต้องการที่จะสร้างความโดดเด่น
หรือความเป็นเลิศ ซึ่งการที่จะสร้างความเป็นเลิศได้นั้น ถ้าหากยังมีอาจารย์ที่ไปศึกษาในระดับปริญญาเอกน้อยอยู่ 
การจะเปิดหลักสูตรเช่นนี้อาจจะดำเนินการได้ยาก เพราะว่ามหาวิทยาลัยฯ จะต้องทำผลงาน ให้เกิดการตีพิมพ์ หรือ
เกิดการวิจัย  

  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทางด้าน Industrial Engineering ควรจะทำหลักสูตรให้มีความ Soft 
โดยการนำเอาด้านบริหารจัดการ เรื่องการ Quality Control ซึ่งเป็น Soft Technology โดยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO  หรือมาตรฐานอ่ืนในระดับสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็มีคณะบริหารธุรกิจ ที่สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้  
ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ ก็ต้องการให้หลักสูตรนี้ มีการร่วมมือหรือประสานกับทางบริหารธุรกิจ ทางด้าน Logistics หรือ
ทางด้านคอมพิวเตอร์  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1. เห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ดังเสนอ 
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปใช้ประกอบการจัดทำหลักสูตร
ต่อไป 
 3. รับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)   

 ความเป็นมา 
 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ 
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กันยายน ๒๕๖๕  ส่งผลให้หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) จะต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
ตามประกาศดังกล่าว นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาพื้นฐาน (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) เพ่ือให้คำอธิบายรายวิชามีความทันสมัยและส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล     
ศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 60-4/2567 เมื่อวันที่ 9  เมษายน  2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาต่อไป   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด”     

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการมหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าบางวิชา ไม่ควรจะมาอยู่ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 

แต่อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลา 4-5 ปี มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีการประเมินว่าการปรับปรุงหมวดวิชาพ้ืนฐาน ได้
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้คาดหวังไว้หรือไม่ หากไม่สัมฤทธิ์ผลก็ต้องดำเนินการปรับปรุงต่อไป  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาพื้ นฐาน         
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.5  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู ้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 192 ราย 

 ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
รวบรวมรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕66 คณะ    
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 192 ราย  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่าน
การพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕67 เมื่อวันที่ 
1 เมษายน  ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 60-4/2567 เมื่อวันที่  9  เมษายน  2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 192 ราย โดยวันที่สำเร็จ
การศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัต ิให้ปริญญาและปริญญาเกียรติน ิยม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี จำนวน 192 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำ
คณะ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
จำนวน 2 ราย 

 ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
รวบรวมรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕66 จำนวน 2 
ราย คือ นายโภคทรัพย์ ทองเฝือ และ นายปฐมพร วงศ์เสน  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์ 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื ่อวันที ่ 4 
มีนาคม 2567 ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2567 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 60 -4/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 จึงเห็นสมควร
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช ัย  จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     
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 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษา โดย

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือตีพิมพ์หลัง proposal ได้รับการอนุมัติ โดยในรายที่ 2 นั้น งานที่ตีพิมพ์ ตีพิมพ์ก่อนที่  
proposal ได้รับการอนุมัติ ซึ่งโดยกระบวนการเรียนรู้ควรจะต้องผ่านการอนุมัติ proposal ก่อน แม้ว่าโดยระเบียบ
จะไม่ได้มีการห้ามไว้ก็ตาม ฉะนั้นเพ่ือความชัดเจน ระเบียบของบัณฑิตศึกษาจะต้องไปทำให้ชัดเจนมากขึ้น และผู้
ปฏิบัติในการเรียนการสอน ควรจะเน้นคุณภาพ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่ว่าโดยวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการเรียนการสอน ต้องทำให้เป็นไปตามขั้นตอน  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัต ิให ้ปริญญาผู ้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 

 ความเป็นมา 
 ตามความในข้อ 8  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัยแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

 (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นประธาน 
 (๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นรองประธาน  
 (๓)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการ 
 (๔)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
 (๕)  ผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ   
 (๖)  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 178-6/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้มี
ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ คือ “ในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ มหาวิทยาลัยฯ ยัง
มีจุดอ่อน คือ ผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการที่อธิการบดีมอบหมาย เพราะในการพิจารณาผู้ สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ บางรายก็มาจากการเสนอชื่อของคณบดีหรือผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นกรรมการฯ อยู่ด้วย ซึ่งในการพิจารณา
ไม่ควรให้คณบดีหรือผู้อำนวยการที่เก่ียวข้องเข้ามาเป็นกรรมการ กรรมการในส่วนนี้ควรจะเป็นบุคคลภายนอก”  
  ดังนั้น ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 จึงไม่ควร
แต่งตั้งผู้ที่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 

  1.  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 4.  รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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  6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 7.  นางสุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและ 
    การท่องเที่ยว 
 9.  นายภาณุมาศ  สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา 2566 
ดังต่อไปนี้ 

  1.  .....................................................................   ประธานกรรมการ  
 2.  .....................................................................   รองประธาน 
 3.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ          กรรมการ 
 4.  .....................................................................   กรรมการ 
  5.  .....................................................................   กรรมการ 
  6.  .....................................................................   กรรมการ 
 7.  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ              กรรมการและเลขานุการ 
      และงานทะเบียน   

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย” และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556    

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจำปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้ 
 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ   ประธานกรรมการ 

 2.  ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง   รองประธานกรรมการ 
 3.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
 4.  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม) กรรมการ 
 5.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  กรรมการ 
 6.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
 7.  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
  และรับรองมติที่ประชุม 
 

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
ที่สภามหาวทิยาลัยคัดเลือก 

รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 

ผู้แทนคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัย 
ที่อธกิารบดีมอบหมาย จำนวน 2 คน 
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7.8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒31-9/๒๕๖6 เมื่อ

วันที่ 23 กันยายน ๒๕๖6 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตาม
คำสั่งที ่46/๒๕66 ลงวันที่ ๒3 กันยายน ๒๕๖6 นั้น 

 ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  
องค์ประกอบของคณะกรรมการสภาวิชาการ ประกอบด้วย 

 (2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ 
 เนื่องจากกรรมการตามความในมาตรา 19 (2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ปัจจุบันรองอธิการบดี     
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้กำกับดูแลด้านวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การให้ความหมายของคณะกรรมการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย ที ่มีรองอธิการบดีเป็นองค์ประกอบ ประกาศ  ณ วันที ่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ราย     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม  ได้พ้นจากตำแหน่งรองประธาน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องจาก
พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตามวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย  

 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓7-3/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖7 ได้มี
มติแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ 7/๒๕๖7 เรื่อง แต่งตั้งรอง
อธิการบดี ลงวันที่ ๒0 มีนาคม ๒๕๖7 เรียบร้อยแล้วนั้น   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  แทน
ตำแหน่งที ่ว่างลง โดยแต่งตั ้ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี ่ยม รองอธิการบดีซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก
อธิการบดีให้กำกับดูแลด้านวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ 
มีมติอนุมัต ิ

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548 ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั ้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู ้อำนวยการสถาบัน ผู ้อำนวยการสำนัก 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี ่ยม   
รองอธิการบดี ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้กำกับดูแลด้านวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ  
ตั้งแต่วันที่ 25  เมษายน  2567  เป็นต้นไป  และรับรองมติที่ประชุม 
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7.9  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒35 -๑/๒๕๖7 เมื่อ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖7 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ตามคำสั่งที่ 1/๒๕๖7 ลงวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖7 นั้น 

 ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ “ให้มีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง”  

เนื่องจากกรรมการตามข้อ ๖.๑ ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากรองอธิการบดี โดยคำแนะนำของ
อธิการบดี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ได้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 
๒๕๖7 เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตามวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓7-3/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖7 ได้มี
มติแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ 7/๒๕๖7 เรื่อง แต่งตั้งรอง
อธิการบดี ลงวันที่ ๒0 มีนาคม ๒๕๖7 เรียบร้อยแล้วนั้น   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ตามคำแนะนำของอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ บริหาร
บัณฑิตศึกษา โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติ 

 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 
2548  กำหนดให้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหรือบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติแต่งตั ้งกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  
แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ตามคำแนะนำของ
อธิการบดี เป็นประธานกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 25  เมษายน  2567 เป็นต้นไป  และรับรอง
มติที่ประชุม 

7.10  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที ่ ๑๒/๒๕๖๖ เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และคำสั่งที่ 75/2566 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2566 นั้น  
 ตามความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดว่า “ให้มี
คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรียกโดยย่อว่า ก.จ.ม.” 
 เนื่องจากกรรมการตามความในข้อ ๑๗.2 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น ตำแหน่งรองอธิการบดี ซึ่ง
อธิการบดีมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พ้น
จากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567  เนื่องจากพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดี ตามวาระการดำรง
ตำแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓7 -3/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖7 ได้มี
มติแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ 7/๒๕๖7 เรื่อง แต่งตั้งรอง
อธิการบดี ลงวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖7 เรียบร้อยแล้ว  และกองบริหารงานบุคคลได้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่ง
การว่า อธิการบดีจักดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว โดยอธิการบดีได้
มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี ตำแหน่งรองอธิการบดี เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทน
ตำแหน่งที่ว่างลง โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น
กรรมการตามข้อ 17.๒ โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติ 

 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 
2548  กำหนดให้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหรือบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ ๑๗ วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี   
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการตามข้อ 17.๒  ตั้งแต่วันที่ 25  เมษายน  2567  เป็นต้นไป  
และรับรองมติที่ประชุม 

 



๓๘ 
 

7.11  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

  ความเป็นมา 
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น 

ตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ม.” 
 เนื่องจากกรรมการตามข้อ ๕.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ปัจจุบันรองอธิการบดีซึ่งได้รับมอบอำนาจ
จากอธิการบดีให้กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง การให้ความหมายของคณะกรรมการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายของมหาวิทยาลัย ที่มีรอง
อธิการบดีเป็นองค์ประกอบ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น ได้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตามวาระการ
ดำรงตำแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓7-3/๒๕๖7 เมื่อวันที่ ๒0 มีนาคม ๒๕๖7 ได้มี
มติแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ 7/๒๕67 เรื่อง แต่งตั้งรอง
อธิการบดี ลงวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖7 เรียบร้อยแล้วนั้น  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดย
แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้กำกับดูแลด้านการ
บริหารงานบุคคล เป็นกรรมการตามข้อ ๕.๒ โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมตอินุมัต ิ

 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 
2548  กำหนดให้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหรือบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีซึ่งได้รับมอบ
อำนาจจากอธิการบดีให้กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการตามข้อ ๕.๒  ตั้งแต่วันที่ 25  
เมษายน 2567  เป็นต้นไป  และรับรองมติที่ประชุม 

 



๓๙ 
 

7.12  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 ความเป็นมา 
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง

บุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งที่ ๕๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๖๖ นั้น 
 ตามความในข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับ
ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ 
“การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ ๑๖ (ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภท
ทั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 
เรียกว่า คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัย” 
 เนื่องจากกรรมการตามข้อ ๑๓.๑ รองอธิการบดีซึ่งกำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล (ราย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น) ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม ๒๕๖7 เนื่องจาก 
พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตามวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย  
 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓7-3/๒๕๖7 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖7 ได้มี
มติแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ 7/๒๕๖7 เรื่อง แต่งตั้งรอง
อธิการบดี ลงวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖7 เรียบร้อยแล้วนั้น   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

ศรีว ิช ัย เพื ่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิแต่งตั ้งกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที ่ว่างลง โดยแต่งตั ้ง  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น    
รองอธิการบดีซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ ตามข้อ ๑๓.๑ โดย
ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมตอินุมัติ 

 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 
2548  กำหนดให้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหรือบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๓  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ



๔๐ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยแต่งตั้ง  
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ ่น  รองอธิการบดีซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้กำกับดูแลด้านการ
บริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ ตามข้อ ๑๓.๑  ตั้งแต่วันที่ 25  เมษายน  2567 เป็นต้นไป และรับรองมติ        
ที่ประชุม  

7.13  พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการประเมินค่างานประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙๔ -๑๑/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล
ศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ 29/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  นั้น  โดยคณะกรรมการดังกล่าว จะพิจารณาประเมินค่างาน แล้วนำผลการ
ประเมินค่างานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ให้ความเห็นชอบเพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติกำหนดกรอบระดับตำแหน่ง ทั้งนี้ การกำหนดระดับตำแหน่งจะต้องเป็นไปตาม
กรอบของตำแหน่งและแผนพัฒนากำลังคนที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด (การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งจะ
ดำเนินการประเมินค่างาน ๔ ปี / ๑ ครั้ง ซึ่งปัจจุบันเป็นกรอบระดับตำแหน่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 
 ตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับ
ตำแหน่ งและการแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ งสู งขึ้น  พ.ศ. ๒๕๖๓  
กำหนดให้ “สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการประเมินค่างานประจำ
มหาวิทยาลัย” 

 เนื่องจากมีกรรมการประเมินค่างานประจำมหาวิทยาลัย พ้นจากตำแหน่ง ดังนี้ 
 1. กรรมการตามข้อ ๑๒.๒ รองอธิการบดีซึ่ งกำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล (ราย 
ผู ้ช ่ว ย ศาสตราจารย์สุ เทพ ชูกลิ่น) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตั้ งแต่วันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจาก 
พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 
 2. กรรมการตามข้อ  ๑๒ .๓  รองอธิการบดีซึ่ งกำกับดูแลด้านวางแผนและพัฒนา  (ร าย  
ผู ้ช ่ว ย ศาสตราจารย์อุดร นามเสน) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตั้ งแต่วันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจาก 
พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 
 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓๗ -๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้มี
มติแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ 7/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งรอง
อธิการบดี ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น 
 3. กรรมการตามข้อ ๑๒.๕ ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน ๓ คน พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากพ้น
จากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้ 

  3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด  พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ 
  3.2  นายสันติ สถิตวรรธนะ พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ 
  3.3  นายสถาพร ขุนเพชร พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคำสั่งที่ ๖๐๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเมินค่างานประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดย ให้
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติ ดังนี้ 

  1.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๑๒.๒ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี 
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล  
  2.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๑๒.๓ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี 
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้กำกับดูแลด้านวางแผนและพัฒนา 

 3.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๑๒.๕ ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน ๓ คน 
    3.1  นางสาวลมุล เกยุรินทร์   ผู้ช่วยอธิการบดี 
    3.2  รองศาสตราจารย์ชาตรี หอมเชียว  ผู้ช่วยอธิการบดี 
    3.3  รองศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

  อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548  กำหนดให้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหรือบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๓  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเมินค่างานประจำ
มหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

  1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๑๒.๒ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี       
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล  
  2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๑๒.๓ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี       
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้กำกับดูแลด้านวางแผนและพัฒนา 

 3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๑๒.๕ ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน ๓ คน 
   3.1  นางสาวลมุล เกยุรินทร์   ผู้ช่วยอธิการบดี 
   3.2  รองศาสตราจารย์ชาตรี หอมเชียว  ผู้ช่วยอธิการบดี 
   3.3  รองศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  4. รับรองมติที่ประชุม 
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7.14  พิจารณายกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย จำนวน 9 ด้าน 

 ความเป็นมา 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเชิงนโยบาย
ด้านต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนพัฒนา โดยได้แต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นกรรมการในแต่ละคณะ 
เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตามวาระการดำรงตำแหน่ง ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั ้งแต่วันที ่ 20 มีนาคม 2567 จึงทำให้พ้นจากการเป็น
กรรมการในแต่ละคณะด้วย โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒37-3/๒๕๖7 เมื่อวันที่ ๒0 มีนาคม   
๒๕๖7 ได้มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ 7/๒๕๖7 เรื่อง แต่งตั้ง
รองอธิการบดี ลงวันที่  ๒0 มีนาคม ๒๕๖7 เรียบร้อยแล้วนั้น ประกอบกับกรรมการนโยบายบางชุดมีการ
เปลี่ยนแปลง จึงเห็นสมควรยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิม และเสนอเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
จำนวน 9 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 1.  คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ 
 2.  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 3.  คณะกรรมการด้านกฎหมาย 
 4.  คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
 5.  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาด้านกายภาพ 

 6.  คณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา 

 7.  คณะกรรมการวางแผนทางการเงินและการลงทุน 

 8.  คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการความเสี่ยง 

 9.  คณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณายกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
จำนวน 9 ด้าน ดังนี้ 
  1.  พิจารณายกเลิกคำสั่งที่ 65/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ดังนี้  

    (๑) ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร      ประธานอนุกรรมการ 
    (๒) ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ     อนุกรรมการ 
    (3) รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก   อนุกรรมการ 
    (4) ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ      อนุกรรมการ 
    (5) ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง   อนุกรรมการ 
    (6) นายสาธิต  พุทธชัยยงค์       อนุกรรมการ 
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    (7) พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวดี  ดีพ่ึงตน  อนุกรรมการ 
    (8) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม) เลขานุการ 
   (9) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน            ผู้ชว่ยเลขานุการ 

  2.  พิจารณายกเลิกคำสั่งที่ 66/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ลง
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

    (๑) ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร      ประธานกรรมการ 
    (๒) นายนพณัฎฐ์  หุตะเจริญ       กรรมการ 
    (๓) นายสาธิต  พุทธชัยยงค์      กรรมการ 
    (4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
    (5) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น)    กรรมการ 
    (6) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล      กรรมการและเลขานุการ 
   (๖) นายปกรณ์ ชาติพันธุ์                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

   3.  พิจารณายกเลิกคำสั่งที่ 67/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย ลงวันที่ 26 
ตุลาคม 2566 และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย ดังนี้ 

    (๑) นายนิพนธ์  ภิญโญ          ประธานกรรมการ 
(๒) นายประพจน์  นันทรามาศ       กรรมการ 
(๓) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น)     กรรมการ 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ     กรรมการ 
(5) นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์      กรรมการ 
(6) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 

   (7) นางสาวศิวพร  มรรคมนตรี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  4.  พิจารณายกเลิกคำสั่งที่ 68/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน ลงวันที่ 26 
ตุลาคม 2566 และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน ดังนี้ 

    (๑) นายชุมพล  เที่ยงธรรม       ประธานกรรมการ 
    (๒) นายนพณัฎฐ์  หุตะเจริญ       กรรมการ 
    (๓) นายสลิล  โตทับเที่ยง      กรรมการ 
    (๔) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน)    กรรมการ 
    (5) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) กรรมการ 
    (6) ผู้อำนวยการกองคลัง       กรรมการ 
   (7) ผู้อำนวยการกองกลาง                                           เลขานุการ 
   (8) นางสาวมุทิตา  แก้วนาแค  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  5.  พิจารณายกเลิกคำสั่งที่ 69/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาด้านกายภาพ 
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาด้านกายภาพ ดังนี้ 

(๑)  นายสลิล  โตทับเที่ยง     ประธานกรรมการ 
(๒)  นายนพณัฎฐ์  หุตะเจริญ     กรรมการ 
(๓)  ศาสตราจารย์เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ    กรรมการ 



๔๔ 
 

(๔)  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง    กรรมการ 
(๕)  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
(๖)  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน)  กรรมการ 
(๗)  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
(๘)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 
(๙)  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง) กรรมการและเลขานุการ 

   (๑๐)  ผู้อำนวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  6.  พิจารณายกเลิกคำสั่งที่ 70/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา ลง
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ยกเลิกคำสั่งที่ 79/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา เพ่ิมเติม ลง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา ดังนี้ 

    (๑) นายชุมพล  เที่ยงธรรม       ประธานกรรมการ 
    (๒) ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร      กรรมการ 
    (๓) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์)  กรรมการ 
    (4) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี) กรรมการ 
    (5) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ     กรรมการ 
    (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด      กรรมการ 
   (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน        กรรมการ 
   (8) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
   (9) นางสาวสโรชา  เรืองกาญจน์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  7.  พิจารณายกเลิกคำสั่งที่ 71/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนทางการเงินและการ
ลงทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่  26 ตุลาคม 2566 และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการวางแผนทางการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้ 

    (๑) นายสาธิต  พุทธชัยยงค์       ประธานกรรมการ 
    (๒) นายชยานนท์  กฤตยาเชวง       กรรมการ 
    (๓) นายสลิล  โตทับเที่ยง      กรรมการ 
    (๔) นายนพณัฎฐ์  หุตะเจริญ       กรรมการ 
    (๕) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    กรรมการ 
   (๖) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ        กรรมการ 
   (7) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน)  กรรมการและเลขานุการ 
   (8) นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  8.  พิจารณายกเลิกคำสั่งที่ 72/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน          
ที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการความเสี่ยง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ยกเลิกคำสั่งที่ 78/2566 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ิมเติม ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2566 และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 

 



๔๕ 
 

    (๑) นายชยานนท์  กฤตยาเชวง       ประธานกรรมการ 
    (๒) นายนพณัฎฐ์  หุตะเจริญ       กรรมการ 
    (๓) นายสาธิต  พุทธชัยยงค์      กรรมการ 
    (๔) นายสลิล  โตทับเที่ยง       กรรมการ 
    (5) นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์     กรรมการ 
    (6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    กรรมการ 
   (7) นายภาณุมาศ  สุยบางดำ        กรรมการ 
   (8) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน)  กรรมการและเลขานุการ 
   (9) นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  9.  พิจารณายกเลิกคำสั่งที่ 79/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ลง
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 และพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้ 

    (๑) นายธำรงค์  เจริญกุล       ประธานกรรมการ 
(๒) รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก     กรรมการ 
(๓) ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ       กรรมการ 
(๔) นายชยานนท์  กฤตยาเชวง       กรรมการ 
(5) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กรรมการ 
(6) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน)    กรรมการ 

   (7) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน                           กรรมการและเลขานุการ 
   (8) นางออมฤทัย  นวลนภดล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   (9) นางสุนิสา  วารีเพชร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(14)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ ของสภา
มหาวิทยาลัย”  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
    1. ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนา
เชิงนโยบาย จำนวน 9 ด้าน ดังเสนอ  
    2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายชุดใหม่ จำนวน 9 ด้าน ดังเสนอ 
   3. รับรองมติที่ประชุม 
 
 



๔๖ 
 

7.15  พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา และของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เพ่ือดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณาอนุมัติรายการสิ่งก่อสร้าง เพ่ือบรรจุแผนความ
ต้องการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2571 นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา และของหน่วยงาน จำนวน 3 รายการ งบประมาณ  4,833,000 บาท 
(สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้  

ลำดับ 
หน่วยงาน/ 

รายการที่เสนอขอ 
จำนวน 

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 

ที่ขออนุมัติ (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

เหตุผลความจำเป็น 

 คณะบริหารธุรกิจ     
 1) โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ 
 

1 งาน 2,500,000.00 เงินรายได้สะสม
ส่วนกลางสงขลา 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศนข์อง
มหาวิทยาลยั ให้สวยงาม  
สร้างภาพลักษณ์ที่ดตี่อ
มหาวิทยาลยั และอำนวยความ
สะดวกให้แก่นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร และบุคคลภายนอก 
ที่เข้ามาติดต่อราชการภายใน 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย พื้นที่สงขลา 
 
 

 2) โครงการปรับปรุง 
อาคาร 04 (อาคาร
เรียนชูชาติอนุสรณ์) 
ระยะที่ 1 

1 งาน 1,333,000.00 เงินรายได้สะสม
คณะบริหารธรุกิจ 

เนื่องจากอาคาร 04  
(อาคารชูชาติอนุสรณ์) มีสภาพ
เก่า ทรุดโทรม ประสบปญัหา 
น้ำรั่วซึมเข้ามาภายในห้องเรียน
และตัวอาคาร ส่งผลให้ครุภณัฑ์
สำหรับการเรียนการสอนได้รับ
ความเสยีหาย ทำให้ไม่เอื้อ 
ต่อการเรียนการสอนและ 
การใช้งานเป็นอย่างมาก  
จึงเห็นควรปรับปรุงอาคาร 04 
เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และเอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน อีกท้ังเพื่อเสรมิสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ผูเ้รียน 
อาจารย์ บุคลากร และสามารถ
เป็นพื้นที่พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนที่ทันสมัย  
ได้อย่างมีมาตรฐานสูงสดุ 
 
 
 



๔๗ 
 

ลำดับ 
หน่วยงาน/ 

รายการที่เสนอขอ 
จำนวน 

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 

ที่ขออนุมัติ (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

เหตุผลความจำเป็น 

 คณะบริหารธุรกิจ     
3) โครงการปรับปรุง 

อาคาร 05  
(อาคารเรยีน 
คณะบริหารธรุกิจ) 
ระยะที่ 1 

1 งาน 1,000,000.00 เงินรายได้สะสม
คณะบริหารธรุกิจ 

เนื่องจากอาคาร 05  
ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ช้ัน  
ปัจจุบันนี้อาคารดังกล่าว เป็นที่ตั้ง
ของสำนักงานบัณฑิตศึกษา  
และใช้สำหรับการเรียนการสอน
ของนักศึกษาระดับปรญิญาโท  
แต่เนื่องจากอาคารเรียนดังกล่าว 
มีสภาพเก่า ชำรุดทรดุโทรม โดย
โครงสร้างอาคารชั้นบนเป็นพ้ืนไม้ 
ประสบปัญหาปลวกทำลายอาคาร
และครภุณัฑ์ได้รับความเสียหาย  
ทำให้ไม่เอื้อต่อการเรยีนการสอน
และการใช้งานเป็นอย่างมาก  
จึงเห็นควรปรับปรุงอาคารเรียน 05 
เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความปลอดภยั
ให้แก่ผู้เรียน อาจารย์ บุคลากร  
และสามารถเป็นพื้นที่พัฒนาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่
ทันสมัย อย่างเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

รวมท้ังสิ้น 3 รายการ 4,833,000.00   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา และของหน่วยงาน 
จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 4,833,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพ่ือดำเนินการรายการ
สิ่งก่อสร้าง  
 ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา และของหน่วยงาน ณ วันที่ 17 เมษายน 2567 หลัง
หักอนุมัติขอใช้ในครั้งนี้ จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

ส านักงานอธิการบดี 262,536,210.28     74.92   0 รายการ -                      -     262,536,210.28     74.92   
   1. ส ำนักงำนอธิกำรบดี 257,985,282.28        74.59     -      257,985,282.28        74.59     
   2. โครงกำรจัดต้ังศูนย์พัฒนำกำรเกษตรศรีวิชัย   
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

4,550,928.00            100.00   -      4,550,928.00            100.00   

วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา) 566,111,719.03      84.64   3 รายการ 4,833,000.00       0.72   561,278,719.03      83.91    
   1. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 32,797,391.12          67.99     32,797,391.12          67.99     
   2. คณะบริหำรธุรกิจ 186,073,419.17        90.05     2 รำยกำร 2,333,000.00          1.13    186,073,419.17        90.05     
   3. คณะศิลปศำสตร์ 72,764,817.59          87.87     72,764,817.59          87.87     
   4. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 17,331,179.72          57.54     17,331,179.72          57.54     
   5. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 8,716,085.06            59.22     8,716,085.06            59.22     
   6. วิทยำลัยรัตภูมิ 3,726,140.86            83.78     3,726,140.86            83.78     
   7. วิทยำลัยรัตภูมิ 
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,439,311.00            100.00   1,439,311.00            100.00   

   8. ส่วนกลำงสงขลำ 243,263,374.51        86.73     1 รำยกำร 2,500,000.00          240,763,374.51        85.84     
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 92,759,187.21        88.15    0 รายการ -                      -     92,759,187.21        88.15    
   1. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
       พ้ืนท่ีไสใหญ่

20,635,387.47          88.22     20,635,387.47          88.22     

   2. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
       พ้ืนท่ีไสใหญ่ (งำนหอพัก)

1,815,785.13            83.65     1,815,785.13            83.65     

   3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
       พ้ืนท่ีไสใหญ่

30,270,489.89          96.16     30,270,489.89          96.16     

   4. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีไสใหญ่      
        (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,661,492.37            100.00   1,661,492.37            100.00   

   7. คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร พ้ืนท่ีไสใหญ่ 28,088,363.66          84.68     28,088,363.66          84.68     
   8. คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร พ้ืนท่ีไสใหญ่
       (นวัตกรรมทำงกำรค้ำ)

1,754,245.00            100.00   1,754,245.00            100.00   

   5. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีไสใหญ่ 8,152,562.36            94.08     8,152,562.36            94.08     
   6. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีไสใหญ่
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

380,861.33              12.97     380,861.33              12.97     

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 36,113,106.69        82.69   0 รายการ -                      -     36,113,106.69        82.69   
   1. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
       พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่

4,824,784.62            72.52     4,824,784.62            72.52     

   2. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
       พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ (งำนหอพัก)

2,595,454.35            100.00   2,595,454.35            100.00   

   3. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
       พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

82,593.00                100.00   82,593.00                100.00   

   4. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ 2,810,840.42            91.97     2,810,840.42            91.97     
   5. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

10,482,810.49          77.18     10,482,810.49          77.18     

   6. คณะอุตสำหกรรมเกษตร พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ 1,663,466.62            92.90     1,663,466.62            92.90     
   7. คณะอุตสำหกรรมเกษตร พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,802,580.71            100.00   1,802,580.71            100.00   

   8. คณะสัตวแพทยศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ 1,631,985.79            69.98     1,631,985.79            69.98     
   9. คณะสัตวแพทยศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,085,225.43            41.03     1,085,225.43            41.03     

   10. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
         พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่

9,133,365.26            100.00   9,133,365.26            100.00   

ช่ือหน่วยงาน
คงเหลือสุทธิ ณ 17 เม.ย. 67 การขออนุมัติใช้คร้ังน้ี

คงเหลือ
หลังจากอนุมัติใช้คร้ังน้ี

จ านวนรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) 7,410,133.41          73.26   0 รายการ -                      -     7,410,133.41          73.26   
   1. วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 6,984,574.64            72.08     6,984,574.64            72.08     
   2. วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร
       (งำนหอพัก)

425,558.77              100.00   425,558.77              100.00   

วิทยาเขตตรัง 73,135,442.12        90.34   0 รายการ -                      -     73,135,442.12        90.34   
   1. ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 18,099,276.22          88.13     18,099,276.22          88.13     
   2. ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง (งำนหอพัก) 4,521,241.82            92.09     4,521,241.82            92.09     
   3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 14,051,246.75          80.22     14,051,246.75          80.22     
   4. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง         
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,051,496.17            96.60     1,051,496.17            96.60     

   5. วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 11,277,626.84          96.31     11,277,626.84          96.31     
   6. วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว              
         (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,031,808.17            77.38     1,031,808.17            77.38     

   7. วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว
       (นวัตกรรมทำงกำรค้ำ)

5,969,851.68            100.00   5,969,851.68            100.00   

   8. คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 12,795,409.43          96.03     12,795,409.43          96.03     
   9. สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

4,337,485.04            94.96     4,337,485.04            94.96     

รวมท้ังส้ิน:: 1,038,065,798.74       82.43     3 รายการ 4,833,000.00           0.38     1,033,232,798.74       82.05     

ช่ือหน่วยงาน
คงเหลือสุทธิ ณ 17 เม.ย. 67 การขออนุมัติใช้คร้ังน้ี

คงเหลือ
หลังจากอนุมัติใช้คร้ังน้ี

จ านวนรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป  

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ให้
อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

รองอธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุม เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงรายการ
และจำนวนเงินที่ขออนุมัติ จากงบประมาณ 4,833,000 บาท เป็นงบประมาณ 4,066,562.10 บาท รายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

  1. รายการลำดับที่ 1 เปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้สะสมที่ขออนุมัติ จาก 2,500,000 บาท      
เป็น 2,334,622.13 บาท และขอเปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณจากใช้เงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา มาเป็นใช้
เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ   
 2. รายการลำดับที่ 3 เปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้สะสมที่ขออนุมัติ จาก 1,000,000 บาท      
เป็น 398,939.97 บาท  

 ทั้งนี้งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ณ วันที่ 17  เมษายน 2567  
หลังหักอนุมัติขอใช้ในครั้งนี้ จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 



๕๐ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

ส านักงานอธิการบดี 262,536,210.28     74.92   1 รายการ 2,334,622.13       0.67   260,201,588.15      74.25   
   1. ส ำนักงำนอธิกำรบดี 257,985,282.28        74.59     1 รำยกำร 2,334,622.13          0.67    255,650,660.15        73.91     
   2. โครงกำรจัดต้ังศูนย์พัฒนำกำรเกษตรศรีวิชัย   
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

4,550,928.00            100.00   -      4,550,928.00            100.00   

วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา) 566,111,719.03      84.64   2 รายการ 1,731,939.97       0.26   564,379,779.06     84.38   
   1. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 32,797,391.12          67.99     32,797,391.12          67.99     
   2. คณะบริหำรธุรกิจ 186,073,419.17        90.05     2 รำยกำร 1,731,939.97          0.84    186,073,419.17        90.05     
   3. คณะศิลปศำสตร์ 72,764,817.59          87.87     72,764,817.59          87.87     
   4. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 17,331,179.72          57.54     17,331,179.72          57.54     
   5. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 8,716,085.06            59.22     8,716,085.06            59.22     
   6. วิทยำลัยรัตภูมิ 3,726,140.86            83.78     3,726,140.86            83.78     
   7. วิทยำลัยรัตภูมิ 
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,439,311.00            100.00   1,439,311.00            100.00   

   8. ส่วนกลำงสงขลำ 243,263,374.51        86.73     243,263,374.51        86.73     
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 92,759,187.21        88.15    0 รายการ -                      -     92,759,187.21        88.15    
   1. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
       พ้ืนท่ีไสใหญ่

20,635,387.47          88.22     20,635,387.47          88.22     

   2. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
       พ้ืนท่ีไสใหญ่ (งำนหอพัก)

1,815,785.13            83.65     1,815,785.13            83.65     

   3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
       พ้ืนท่ีไสใหญ่

30,270,489.89          96.16     30,270,489.89          96.16     

   4. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีไสใหญ่      
        (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,661,492.37            100.00   1,661,492.37            100.00   

   7. คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร พ้ืนท่ีไสใหญ่ 28,088,363.66          84.68     28,088,363.66          84.68     
   8. คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร พ้ืนท่ีไสใหญ่
       (นวัตกรรมทำงกำรค้ำ)

1,754,245.00            100.00   1,754,245.00            100.00   

   5. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีไสใหญ่ 8,152,562.36            94.08     8,152,562.36            94.08     
   6. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีไสใหญ่
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

380,861.33              12.97     380,861.33              12.97     

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 36,113,106.69        82.69   0 รายการ -                      -     36,113,106.69        82.69   
   1. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
       พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่

4,824,784.62            72.52     4,824,784.62            72.52     

   2. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
       พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ (งำนหอพัก)

2,595,454.35            100.00   2,595,454.35            100.00   

   3. ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
       พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

82,593.00                100.00   82,593.00                100.00   

   4. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ 2,810,840.42            91.97     2,810,840.42            91.97     
   5. คณะเกษตรศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

10,482,810.49          77.18     10,482,810.49          77.18     

   6. คณะอุตสำหกรรมเกษตร พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ 1,663,466.62            92.90     1,663,466.62            92.90     
   7. คณะอุตสำหกรรมเกษตร พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,802,580.71            100.00   1,802,580.71            100.00   

   8. คณะสัตวแพทยศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ 1,631,985.79            69.98     1,631,985.79            69.98     
   9. คณะสัตวแพทยศำสตร์ พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,085,225.43            41.03     1,085,225.43            41.03     

   10. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
         พ้ืนท่ีทุ่งใหญ่

9,133,365.26            100.00   9,133,365.26            100.00   

ช่ือหน่วยงาน
คงเหลือสุทธิ ณ 17 เม.ย. 67 การขออนุมัติใช้คร้ังน้ี

คงเหลือ
หลังจากอนุมัติใช้คร้ังน้ี

จ านวนรายการ



๕๑ 
 

 

 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ ได้มี

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า การใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ หากย้อนไปดูแผนการใช้

งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 เป็นตัวเลขท่ีค่อนข้างสูง และมีผลใน

การพัฒนาแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยฯ พอสมควร ซึ่งหากเป็นงบของหน่วยงานหรืองบของพ้ืนที่ ตรงนั้นก็มีแนว

ปฏิบัติในการใช้อยู่แล้ว แต่ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสามารถใช้กับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้ รวมถึงวิทยาเขตด้วย ซึ่งในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้ไป

ในการพัฒนาพ้ืนที่ในส่วนของสงขลาไปพอสมควรแล้ว ฉะนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพ้ืนที่วิทยาเขตต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นวิทยาเขตตรังหรือวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ งบประมาณเงินรายได้สะสม

พอสมควร เพ่ือแก้ปัญหาของพ้ืนที่ เช่น ปัญหาของพ้ืนที่ไสใหญ่ พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ในเรื่องของการปรับปรุงอาคารสถานที่ 

ซึ่งพ้ืนที่ไสใหญ่พบว่าในส่วนของภูมิทัศน์ยังไม่ดีเท่าท่ีควร ยังมีคอกสุกรร้างอยู่ และยังไม่มีแผนที่จะพัฒนา ซึ่งไม่แน่ใจ

ว่าเป็นเรื่องของการขาดงบประมาณหรือไม่ หรือพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ก็ยังมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องการงบประมาณสนับสนุน

เช่นเดียวกัน เช่น อาคารของวิทยาเขตที่ปัจจุบันไฟไหม้และถูกทิ้งร้างอยู่ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะพิจารณา

ความจำเป็นในการใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตต่าง ๆ ด้วย 

 

 

 

 

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) 7,410,133.41          73.26   0 รายการ -                      -     7,410,133.41          73.26   
   1. วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 6,984,574.64            72.08     6,984,574.64            72.08     
   2. วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร
       (งำนหอพัก)

425,558.77              100.00   425,558.77              100.00   

วิทยาเขตตรัง 73,135,442.12        90.34   0 รายการ -                      -     73,135,442.12        90.34   
   1. ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 18,099,276.22          88.13     18,099,276.22          88.13     
   2. ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง (งำนหอพัก) 4,521,241.82            92.09     4,521,241.82            92.09     
   3. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 14,051,246.75          80.22     14,051,246.75          80.22     
   4. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง         
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,051,496.17            96.60     1,051,496.17            96.60     

   5. วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว 11,277,626.84          96.31     11,277,626.84          96.31     
   6. วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว              
         (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

1,031,808.17            77.38     1,031,808.17            77.38     

   7. วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว
       (นวัตกรรมทำงกำรค้ำ)

5,969,851.68            100.00   5,969,851.68            100.00   

   8. คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 12,795,409.43          96.03     12,795,409.43          96.03     
   9. สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
       (งำนฟำร์ม/งำนฝึกทักษะวิชำชีพ)

4,337,485.04            94.96     4,337,485.04            94.96     

รวมท้ังส้ิน:: 1,038,065,798.74       82.43     3 รายการ 4,066,562.10           0.32     1,033,999,236.64       82.11     

ช่ือหน่วยงาน
คงเหลือสุทธิ ณ 17 เม.ย. 67 การขออนุมัติใช้คร้ังน้ี

คงเหลือ
หลังจากอนุมัติใช้คร้ังน้ี

จ านวนรายการ
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ทั้งนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เพ่ิมเติมว่างบประมาณ

เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ จะประกอบไปด้วยเงินสะสมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ส่วนกลางสงขลา และ

หน่วยงานระดับคณะ ซึ่งในการใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ จะมีคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงิน

รายได้สะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาว่าเงินส่วนนี้เป็นการบริการส่วนกลางหรือไม่        

ถ้าเป็นภาพรวมของวิทยาเขตก็จะใช้เงินวิทยาเขต และในการใช้เงินสะสม อธิการบดีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ

พิจารณาฯ ก็จะพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เงิน ในการปรับปรุงต่าง ๆ ว่าควรจะใช้เงินจากส่วนใด หรือส่วนไหน  

ที่จำเป็นต้องใช้แล้วยังขาดอยู่ อย่างเช่นในกรณีคอกสุกรที่พ้ืนที่ไสใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้พิจารณาให้งบประมาณไปปรับปรุงแล้ว ส่วนกรณีปัญหาอ่ืน เช่น เรื่องน้ำประปา ก็จะใช้

งบประมาณของวิทยาเขตเป็นหลัก หากไม่พอมหาวิทยาลัยฯ ก็จะใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยไปช่วยด้วย เพียงแต่

บางครั้ง เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในพ้ืนที่ จึงให้วิทยาเขตหรือหน่วยงานใช้เงินของวิทยาเขตหรือหน่วยงานนั้นก่อน 

แต่หากไม่พอมหาวิทยาลัยฯ ก็พร้อมที่จะหมุนเงินจากมหาวิทยาลัยฯ ไปช่วยอยู่แล้ว  

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ประจำปี

งบประมาณ 2567  เพื่อดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 4,066,562.10 บาท      

(สี่ล้านหกหม่ืนหกพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสิบสตางค์) ดังต่อไปนี้ 

 

ลำดับ 
หน่วยงาน/ 

รายการที่เสนอขอ 
จำนวน 

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 

ที่ขออนุมัติ (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

เหตุผลความจำเป็น 

 คณะบริหารธุรกิจ     
 1) โครงการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ 
 

1 งาน 2,334,622.13 เงินรายได้สะสม
มหาวิทยาลยัฯ   

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศนข์อง
มหาวิทยาลยั ให้สวยงาม  
สร้างภาพลักษณ์ที่ดตี่อ
มหาวิทยาลยั และอำนวยความ
สะดวกให้แก่นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร และบุคคลภายนอก 
ที่เข้ามาติดต่อราชการภายใน 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย พื้นที่สงขลา 
 

 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ลำดับ 
หน่วยงาน/ 

รายการที่เสนอขอ 
จำนวน 

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 

ที่ขออนุมัติ (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

เหตุผลความจำเป็น 

 คณะบริหารธุรกิจ     
 2) โครงการปรับปรุง 

อาคาร 04 (อาคาร
เรียนชูชาติอนุสรณ์) 
ระยะที่ 1 

1 งาน 1,333,000.00 เงินรายได้สะสม
คณะบริหารธรุกิจ 

เนื่องจากอาคาร 04  
(อาคารชูชาติอนุสรณ์) มีสภาพ
เก่า ทรุดโทรม ประสบปญัหา 
น้ำรั่วซึมเข้ามาภายในห้องเรียน
และตัวอาคาร ส่งผลให้ครุภณัฑ์
สำหรับการเรียนการสอนได้รับ
ความเสยีหาย ทำให้ไม่เอื้อ 
ต่อการเรียนการสอนและ 
การใช้งานเป็นอย่างมาก  
จึงเห็นควรปรับปรุงอาคาร 04 
เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และเอื้อต่อการจัดการเรียน 
การสอน อีกท้ังเพื่อเสรมิสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ผูเ้รียน 
อาจารย์ บุคลากร และสามารถ
เป็นพื้นที่พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนที่ทันสมัย  
ได้อย่างมีมาตรฐานสูงสดุ 

3) โครงการปรับปรุง 
อาคาร 05  
(อาคารเรยีน 
คณะบริหารธรุกิจ) 
ระยะที่ 1 

1 งาน 398,939.97 เงินรายได้สะสม
คณะบริหารธรุกิจ 

เนื่องจากอาคาร 05  
ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ช้ัน  
ปัจจุบันนี้อาคารดังกล่าว เป็นที่ตั้ง
ของสำนักงานบัณฑิตศึกษา  
และใช้สำหรับการเรียนการสอน
ของนักศึกษาระดับปรญิญาโท  
แต่เนื่องจากอาคารเรียนดังกล่าว 
มีสภาพเก่า ชำรุดทรดุโทรม โดย
โครงสร้างอาคารชั้นบนเป็นพ้ืนไม้ 
ประสบปัญหาปลวกทำลายอาคาร
และครภุณัฑ์ได้รับความเสียหาย  
ทำให้ไม่เอื้อต่อการเรยีนการสอน
และการใช้งานเป็นอย่างมาก  
จึงเห็นควรปรับปรุงอาคารเรียน 05 
เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความปลอดภยั
ให้แก่ผู้เรียน อาจารย์ บุคลากร  
และสามารถเป็นพื้นที่พัฒนาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่
ทันสมัย อย่างเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

รวมท้ังสิ้น 3 รายการ 4,066,562.10   
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2 มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ ให้ถูกต้องตามระเบียบและคำนึงถึง

การประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

3. รับรองมติที่ประชุม 

7.16  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕67 เมื่อวันที่ 23 

มีนาคม  ๒๕67  ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้ว
เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. 
กำหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน เห็นสมควร
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 ราย ดังนี้ 

 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑)  นายวัฒนา วัฒนกุล   
   
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 
(งานวิจัย ๖ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่ อ งพ ร้อม เอกสารการยื่ น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์   

๒)  นายนันทชัย ชูศิลป์   
 
   
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๔ เรื่อง และตำรา ๑ เล่ม 
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 
กำหนด) 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับตำราฉบับปรับปรุงครบถ้วน
สมบูรณ์   

๓)  นายพงศ์ศักดิ์ 
ศุขมณี   

   
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่ อ งพ ร้อม เอกสารการยื่ น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์   



๕๕ 
 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๔)  นางสาวจุฑามาศ  
พรหมมา 

   
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สังกัดคณะวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ  
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ) 

๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่ อ งพ ร้อม เอกสารการยื่ น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์   

๕)  นายบุญรัตน์  
ดุกหลิ่ม   

   
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำห น ดตำแห น่ งท างวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์  

๖) นางสาวรัตนา   
อุ่นจันทร์ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
ครบถ้วนสมบูรณ ์ 

๗) นางสาวบุปผชาติ 
แต่งเกลี้ยง 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
(งานวิจัย ๒ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด) 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับ เรื่ อ งพ ร้อม เอกสารการยื่ น 
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1.  ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖7  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖7 
   2.  หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้ 
    2.1  นายวัฒนา วัฒนกุล  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์     
โดยวิธีปกติ วิธีที่ 2 ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ก่อนวันที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล  
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 



๕๖ 
 

   2.2  นายนันทชัย ชูศิลป์  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
โดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ก่อนวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงาน
บุคคลได้รับตำราฉบับปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ 

   2.3  นายพงศ์ศักดิ์  ศุขมณี  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ไม่ก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่น
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

    2.4  นางสาวจุฑามาศ พรหมมา  จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ไม่ก่อนวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการ
ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

   2.5  นายบุญรัตน์  ดุกหลิ่ม  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ไม่ก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงาน
บุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

   2.6  นางสาวรัตนา  อุ่นจันทร์  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตร ไม่ก่อนวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับผลงาน
ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่แล้วครบถ้วนสมบูรณ์ 
   2.7  นางสาวบุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง  จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  อุดมศึกษา
มอบหมาย” และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัยให ้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 



๕๗ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบดังเสนอ  ตามข้อ 1  
  2. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 2  
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.17  พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 236-2/2567 เมื่อ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่ง
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 4/2567 ลงวันที่  29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เพ่ือดำเนินการ  
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567 นั้น 
 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มีการประชุมใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่จัดตั้ง
ตามกฎกระทรวงและให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน ของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ละ 1 ชื่อ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการประจำส่วนราชการ หรือ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้อำนวยการกองในสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยให้ส่งชื่อมายัง
ประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567  
 เมื่อครบกำหนดเวลาการเสนอชื่อ ปรากฎว่ามีหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ ์     
เมนะเศวต  โดยคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการประชุมในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ประวัติ 
ประสบการณ์ และผลงาน พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม จำนวนไม่เกิน   
3 ชื่อ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือพิจารณา 
 ในการนี้ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณาตาม
ผลการเสนอชื่อแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต เป็นบุคคลผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อ  
ประวัติ  และผลงาน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  โดยคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มีเหตุผลสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 (1)  เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ              
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกำหนด  
 (2)  เป็นผู้ที ่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567 
  



๕๘ 
 

 (3)  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านวิชาการ บริหาร และพัฒนาสังคม  
 (4)  เคยดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รอบรู้ในกิจการของ
มหาวิทยาลัยและวงการศึกษา 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป โดยวิธีการ
ลงคะแนนลับ   

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ” และปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567 ซึ่งกำหนดว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคนจากบัญชีรายชื่อในข้อ 7 โดยวิธีลงคะแนนลับ”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณา 

 การดำเนินการ 
  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวนหนึ่งคนจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเสนอ โดยวิธีลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามความในข้อ 
8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕67 

 ผลการดำเนินการ  
 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากบัญชีรายชื่อ โดยวิธีลงคะแนนลับ  โดยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งหมด จำนวน 29 คน มาประชุมในครั้งนี้ จำนวน 29 คน และในการ
พิจารณาในระเบียบวาระนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต  นายกสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  โดยมอบ ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์          
ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน และ
ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากมี
ภารกิจเร่งด่วน จึงเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 27 คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน 
Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้ 
 



๕๙ 
 

 
 สมควรให้ดำรงตำแหน่ง 27   คะแนน 
 ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง   - คะแนน 
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน               - คะแนน 

 จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ราย ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย    
 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   พิจารณาเลือก ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  
เมนะเศวต  เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นชอบให้เสนอชื่อ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยมอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง ต่อไป และ
รับรองมติที่ประชุม 

7.18  ลับ 

7.19  ลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
การจัดโครงการสัมมนาด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัย)   

   ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ให้ข้อสังเกตว่า 
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้พบปะหารือ และมีการจัดโครงการสัมมนาด้านนโยบาย (Retreat สภา
มหาวิทยาลัย) มาระยะหนึ่งแล้ว จึงเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการ Retreat โดยออกแบบการจัดโครงการ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาว่าจริง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยฯ ต้องการจะทราบประเด็นอะไร และต้องการจะ
ขับเคลื่อนในเรื่องใด โดยลักษณะรูปแบบการจัด Retreat ไม่ใช่มาจากมหาวิทยาลัยฯ แต่มาจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

  ทั้งนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผน
ในเรื่องของการจัดโครงการสัมมนาด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัย) ไว้แล้ว โดยกำหนดจะจัดที่อำเภอ
เกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไปดูพ้ืนที่เกาะราบ ในคราวเดียวกัน 
โดยคาดว่าหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ไปดูพ้ืนที่ น่าจะมีมุมมองมากมายในการที่จะช่วยกันพัฒนาในเรื่อง
ของการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ และจะได้เห็นว่าบนเกาะมีทรัพยากรต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ คาด
ว่าการ Retreat และการไปชมพ้ืนที่เกาะราบ จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2567 นี้ โดยจะขอดำเนินการเรื่องของ
ระยะเวลาให้สอดคล้องกับเรื่องของพ้ืนที่เกาะราบก่อน ทั้งนี้เห็นว่า การให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ไปดูพ้ืนที่จริง 
จะได้เห็นว่าบริบททั้งหมดที่จะขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าว นั้น หากได้รับคำแนะนำจากสภามหาวิทยาลัยฯ เวลาที่
มหาวิทยาลัยฯ ไปยื่นขอเอกสารสิทธิต่อกรมที่ดิน จะเป็นเหตุเป็นผลที่จะช่วยสนับสนุนได ้ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา   ๑2.30 น. 
 
 
 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
        รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 
 


